

ข่าวประจำวัน ที่ 13 มิถุนายน 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	ปชป. ย้ำชง 6 ร่างแก้ รธน. สู่เส้นทาง ปชต. ยืนยันต้องรื้อทั้งอำนาจ ส.ว. โหวตนายกฯ	5
2	สยามรัฐออนไลน์	ปชป. ชง 6 ร่างแก้ รธน. สู่ปชต. ตัดอำนาจ สว.เลือกนายกฯ นัดถกร่างที่ 7 ภาท.-ชทพ. 16 มิ.ย.นี้	7
3	แนวหน้าออนไลน์	'ปชป.' ลุยชง 6 ร่างแก้ รธน. กระจายอำนาจท้องถิ่นดับอำนาจ สว.เลือกนายก	9
4	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	โฆษกประชาธิปัตย์ นัดคุย 3 พรรค ร่อนตะแกรง แก้วไขรัฐธรรมนูญ	11
5	มติชนออนไลน์	พรรคร่วมฝ่ายค้าน จ่อสรุปความเห็นต่าง ชงร่างแก้รัฐธรรมนูญ สัปดาห์หน้า	13
6	มติชนออนไลน์	ปชป.ตั้ง 'ชมพูนุท' ขับเคลื่อนงานด้านความหลากหลายทางเพศ จ่อเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. LGBTQ	14
7	เดลินิวส์ออนไลน์	ปชป. เดินหน้าส่งเสริมสิทธิพร้อมช่วยธุรกิจชาว LGBTQ ทีมเศรษฐกิจ	16
8	ไทยโพสต์ออนไลน์	โฆษกสาว-ส.ส.ขอนแก่น เพื่อไทย ขวาง พปชร.จัดประชุม!	18
9	Innnews ออนไลน์	โฆษกเพื่อไทยค้าน พปชร.ประชุมใหญ่ขอนแก่น	19
10	มติชนออนไลน์	ส.ส.ปชป.หนุน เลือกตั้งบัตร 2 ใบ สะท้อนเจตนารมณ์แท้จริง ชี้บัตรใบเดียว ทำคนลำบากใจ	20
11	ไทยโพสต์ออนไลน์	ปชป. ชี้แก้กติกาเลือกตั้งไม่ได้สกัดกั้นบางพรรค ส.ส.จะมากหรือน้อย อยู่ที่ปชช. เลือก	21
12	สยามรัฐออนไลน์	ส.ส.ปชป. หนุนเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ชี้ ส.ส. มากหรือน้อยอยู่ที่ ปชช. เลือก	22
13	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ปชป.' นัดคุยพรรคร่วมรอบใหม่ 16 มิ.ย.นี้ ย้ำหนุนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ สะท้อนเจตนารมณ์ ปชช.	23
14	มติชนออนไลน์	ภูมิใจไทย จ่อนำ 6 ร่างแก้ รธน.ฉบับประชาธิปัตย์ เข้าที่ประชุม ส.ส. 15 มิถุนายนนี้	25
15	มติชนออนไลน์	'ชทพ.' ฟรีสไตล์ ให้เอกสิทธิ์ ส.ส.เลือกลงชื่อได้ร่างแก้ รธน. พรรคร่วมรัฐบาล รับ ชอบ 'บัตรใบเดียว' มากกว่า	26
16	ไทยรัฐออนไลน์	เพื่อไทยโวยพลังประชารัฐรวมพลขอนแก่นจากจังหวัดเสียม! ประชุมพรรคหัวนั้แพร์เชื้อ	27

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
17	เดลินิวส์ออนไลน์	"ปชป." แยม "คมสัน-ชินแสใจ" โบกมือลา ชบ พปชร.	30
18	มติชนออนไลน์	'ยุทธพงศ์' ยัน 'เพื่อไทย' เดินหน้าแก้ไข รธน. ทั้งฉบับ แก้ให้ใช้ บัตร ลต. 2 ใบ-ปิดสวิทช์ ส.ว.	31
19	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'พท.' ลั่น 'แก้ รธน.' ทั้งฉบับ ปิดสวิทช์ ส.ว. เปลี่ยนระบบเลือกตั้ง เป็น 2 ใบ	32
20	เนชั่นออนไลน์	"ยุทธพงศ์" ย้ำจุดยืนเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ลั่นพร้อมเลือก หากยุบสภา	33
21	สยามรัฐออนไลน์	"นพดล" เผย เพื่อไทยเตรียมเสนอใช้บัตรลต. 2 ใบ – เปิดทาง ส.ส. เลื่อนนายฯ 1 คน 1 เสียง ให้อำนาจทุกพรรคเท่าเทียม	35
22	ไทยโพสต์ออนไลน์	'นพดล' ท้องคาถาแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเป็นทางออก ประเทศ	36
23	ไทยโพสต์ออนไลน์	'จรินทร์' เปิดตัว 'แทนคุณ-จิตติ' ลงสมัคร สส.-สก. เขตบางเขน	37
24	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ปชป.' พร้อมเลือกตั้งวางตัวผู้สมัคร ส.ส.กทม. ครบเกือบ 100% แล้ว	38

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ' ส่องแผน 'ปชป.' จัดทัพเลือกตั้ง	39
2	แนวหน้าออนไลน์	การเมืองเรื่อง 'ยุบสภา'	41
3	ไทยรัฐออนไลน์	สัญญาณบอก	45
4	เดลินิวส์ออนไลน์	นับถอยหลัง "รัฐบาลบิ๊กตุ๋" มหาภคินเกมอำนาจระอุ	47
5	มติชนออนไลน์	หน้า 3 วิเคราะห์ : รัฐบาล นับถอยหลัง พปชร. จัดทัพ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง	50
6	มติชนออนไลน์	รายงานหน้า 2 : จับกระแส 'บิ๊กตุ๋' ส่งสัญญาณ 'ยุบสภา'	53

ข้าวอ้างอิง

ปชป. ย้ำขง 6 ร่างแก้ รธน. สู่เส้นทาง ปชต. ยืนยันต้องรื้อทั้งอำนาจ ส.ว. โหวตนายกฯ
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 13:43 น.



**ส.ว.เลือกนายกฯ เน้นนายกฯจากบัญชีรายชื่อที่พรรคเสนอหรือเป็น ส.ส.เท่านั้น รอหารือร่างที่ 7 ภาย-ชทพ.
16 มิ.ย.นี้**

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายรามเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ว่า มีทั้งหมด 6 ร่าง ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งจะไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การแก้ไขโครงสร้างทางการเมืองเท่านั้น แต่จะแก้ไขในส่วนของสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก โดยร่างแรก เป็นเรื่องสิทธิของประชาชน เช่น สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภคเรื่องที่ดินทำกิน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

นายรามเมศกล่าวต่อว่า ร่างที่ 2 เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้มี ส.ส.จากเขตเลือกตั้ง 400 คน และอีก 100 คนมาจากบัญชีรายชื่อ และกระบวนการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส่วนการคำนวณสัดส่วนคะแนนจะกำหนดไว้ในกฎหมายลูก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างที่ 3 เกี่ยวข้องกับอำนาจสมาชิกวุฒิสภาเชื่อมโยงกับการเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เตรียมร่างไว้เพื่อเสนอ ว่าบุคคลที่จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในสภา จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีชื่อนายกรัฐมนตรีที่ถือว่าผ่านการตรวจสอบและเลือกมาแล้วส่วนหนึ่งจากประชาชนและพรรค หรือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากนอกเหนือจากนี้ไม่ควรกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และไม่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีในมาตรา 272

นายรามเมศกล่าวด้วยว่า ร่างที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 โครงสร้างเดิมตัดอำนาจของ ส.ว.ออกไปในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 จำนวน 1 ใน 3 ออกไป โดยใช้จำนวนสมาชิก 3 ใน 5 ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำหรับร่างที่ 5 จะเป็นเรื่องการตรวจสอบทุจริตให้เกิดความเข้มข้นเรื่องการค้าเงินคดีกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. แก้ไขกระบวนการตรวจสอบ ไม่ควรให้ ส.ส.ยื่นเรื่องให้แก่ประธานรัฐสภา เพื่อให้ดำเนินคดีต่อ ป.ป.ช. ขึ้นเดียวเนื่องจากประธานรัฐสภามาจากพรรคการเมืองซึ่งอาจมีการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมืองกับประธานรัฐสภาเพื่อไม่ให้ยื่นเรื่องตรวจสอบไปยังศาลฎีกาได้ จึงต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากหลายฝ่าย ก่อนจะส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา

“และร่างที่ 6 ของประชาธิปัตย์ ต้องการแก้ไขเรื่องระบบการเลือกตั้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและต้องมีรัฐธรรมนูญเลือกอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงด้วย” นายรามเมศกล่าว

นายราเมศกล่าวอีกว่า มีแนวโน้มจะมีร่างที่ 7 ที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยร่วมกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ซึ่งทางพรรคได้มอบหมายให้นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานวิปพรรคไปหารือพบว่า มีความเห็นพ้องต้องกันหลายส่วน ซึ่งต้องฟังจากทั้ง 3 พรรคให้เกิดข้อสรุปโดยจะหารือกันในวันที่ 16 มิถุนายนนี้อีกครั้ง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2772502

ปชป. ชง 6 ร่างแก้ ธรณ. สู้ปชต. ตัดอำนาจ สว.เลือกนายกฯ นัดถกร่างที่ 7 กท.-ชทพ. 16 มิ.ย.นี้
สยามรัฐออนไลน์ 12 มิถุนายน 2564 15:02 น.



เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ว่า มีทั้งหมด 6 ร่าง ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งจะไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การแก้ไขโครงสร้างทางการเมืองเท่านั้น แต่จะแก้ไขในส่วนของสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก โดยร่างแรก เป็นเรื่องสิทธิของประชาชนเช่น สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภคเรื่องที่ดินทำกิน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

นายราเมศ กล่าวว่า ร่างที่ 2 เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้มีส.ส.จากเขตเลือกตั้ง 400 คน และอีก 100 คนมาจากบัญชีรายชื่อ และกระบวนการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส่วนการคำนวณสัดส่วนคะแนนจะกำหนดไว้ในกฎหมายลูก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่างที่ 3 เกี่ยวข้องกับอำนาจสมาชิกวุฒิสภาเชื่อมโยงกับการเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เตรียมร่างไว้เพื่อเสนอ ว่าบุคคลที่จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในสภา จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีชื่อนายกรัฐมนตรีที่ถือว่าผ่านการตรวจสอบและเลือกมาแล้วส่วนหนึ่งจากประชาชนและพรรค หรือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากนอกเหนือจากนี้ไม่ควรกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และไม่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีในมาตรา 272

นายราเมศ กล่าวอีกว่า ร่างที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 โครงสร้างเดิมตัดอำนาจของสว.ออกไปในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 จำนวน 1 ใน 3 ออกไป โดยใช้จำนวนสมาชิก 3 ใน 5 ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนร่างที่ 5 การตรวจสอบทุจริตให้เกิดความเข้มข้นเรื่องการดำเนินคดีกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือป.ช.แก้ไขกระบวนการตรวจสอบ ไม่ควรให้ส.ส. ยื่นเรื่องให้แก่ประธานรัฐสภาเพื่อให้ดำเนินคดีต่อป.ช. ขึ้นชั้นเดียวเนื่องจากประธานรัฐสภามาจากพรรคการเมืองซึ่งอาจมีการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมืองกับประธานรัฐสภาเพื่อไม่ให้ยื่นเรื่องตรวจสอบไปยังศาลฎีกาได้ จึงต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากหลายฝ่าย ก่อนจะส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา และร่างที่ 6 ต้องการแก้ไขเรื่องระบบการเลือกตั้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และต้องมีรัฐธรรมนูญเลือกอำนวยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงด้วย

"อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มจะมีร่างที่ 7 ที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยร่วมกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ซึ่งทางพรรคได้มอบหมายให้นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานวิปพรรค ไปหารือพบว่า มีความเห็นพ้องต้องกันหลายส่วน ซึ่งต้องฟังจากทั้ง 3 พรรคให้เกิดข้อสรุปโดยจะหารือกันในวันที่ 16 มิถุนายน นี้อีกครั้ง"นายราเมศ กล่าว

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/252351>

‘ปชป.’ ลุยขง 6 ร่างแก้ รธน. กระจายอำนาจท้องถิ่นระดับอำนาจ สว. เลือกนายก
วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 14.16 น.



“ปชป.” เดินหน้าขง 6 ร่างแก้รธน. เพิ่ม ปชต.มากขึ้น กระจายอำนาจท้องถิ่น ระดับอำนาจ สว.เลือกนายก เน้นมาจากบัญชีรายชื่อที่พรรคเสนอ-ส.ส.เท่านั้น เหยื่อหรือร่างที่ 7 กับ “ภท.-ชทพ.” 16 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วน of พรรคประชาธิปัตย์ ว่า มีทั้งหมด 6 ร่าง ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งจะไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การแก้ไขโครงสร้างทางการเมืองเท่านั้น แต่จะแก้ไขในส่วน of สิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก โดยร่างแรก เป็นเรื่องสิทธิของประชาชนเช่น สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภคเรื่องที่ดินทำกิน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ร่างที่ 2 เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้มีส.ส.จากเขตเลือกตั้ง 400 คน และอีก 100 คนมาจากบัญชีรายชื่อ และกระบวนการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส่วนการคำนวณสัดส่วนคะแนนจะกำหนดไว้ในกฎหมายลูก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างที่ 3 เกี่ยวข้องกับอำนาจสมาชิกวุฒิสภาเชื่อมโยงกับการเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เตรียมร่างไว้เพื่อเสนอ ว่าบุคคลที่จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในสภา จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่ถือว่าผ่านการตรวจสอบและเลือกมาแล้วส่วนหนึ่งจากประชาชนและพรรค หรือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากนอกเหนือจากนี้ไม่ควรกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และไม่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีในมาตรา 272

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า ร่างที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 โครงสร้างเดิมตัดอำนาจของสว.ออกไปในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 จำนวน 1 ใน 3 ออกไป โดยใช้จำนวนสมาชิก 3 ใน 5 ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำหรับร่างที่ 5 จะเป็นเรื่องการตรวจสอบทุจริตให้เกิดความเข้มข้นเรื่องการค้าเงินคดีกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือป.ป.ช. แก้ไขกระบวนการตรวจสอบ ไม่ควรให้ส.ส. ยื่นเรื่องให้แค่ประธานรัฐสภาเพื่อให้ดำเนินคดีต่อป.ป.ช. ขึ้นเดียวเนื่องจากประธานรัฐสภาจากพรรคการเมืองซึ่งอาจมีการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมืองกับประธานรัฐสภาเพื่อไม่ให้ยื่นเรื่องตรวจสอบไปยังศาลฎีกาได้ จึงต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากหลายฝ่าย ก่อนจะส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา

“และร่างที่ 6 ของประชาธิปไตย ต้องการแก้ไขเรื่องระบบการเลือกตั้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและต้องมีรัฐธรรมนูญเลือกอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงด้วย” นายราเมศ กล่าว

นายราเมศ กล่าวอีกว่า มีแนวโน้มจะมีร่างที่ 7 ที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยร่วมกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ซึ่งทางพรรคได้มอบหมายให้นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานวิปพรรคไปหารือพบว่า มีความเห็นพ้องต้องกันหลายส่วน ซึ่งต้องฟังจากทั้ง 3 พรรคให้เกิดข้อสรุปโดยจะหารือกันในวันที่ 16 มิ.ย. นี้ อีกครั้ง

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/579727>

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นัดคุย 3 พรรค ร้อนตะแกรง แก้ไขรัฐธรรมนูญ
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 15:41 น.



ราเมศ-โฆษก ปชป. เปิด 6 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เวอร์ชันประชาธิปัตย์ บัตรสองใบ - ตัดอำนาจ ส.ว.เลือก
ประยุทธ์ เล็ง ถก ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา ขมวดปม 16 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรค ซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้ทั้งหมด 6 ร่าง และส่งให้นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ในฐานะประธานวิปของพรรค ได้ไปพูดคุยกับพรรคร่วมอีก 2 พรรค ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อหาความเห็นพ้อง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันไปแล้ว และมีความเห็นชอบตรงกันหลายส่วน สำหรับส่วนที่ยังไม่เห็นพ้องก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นร่างที่ทั้ง 3 พรรคร่วมมีความเห็นพ้องต้องกัน นอกจากนี้ก็ยอมรับว่า ถ้าฟังเสียงของแต่ละพรรคทั้ง 3 พรรค ไม่พอที่จะยื่นเองได้ จึงต้องอาศัยความเห็นพ้องจาก 3 พรรค เพื่อยื่นต่อรัฐสภา ทั้งนี้จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่ 16 มิ.ย.นี้

นายราเมศกล่าวว่า 6 ร่าง ของพรรคประชาธิปัตย์นี้ ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แต่การแก้ไขโดยคิดแต่เรื่องโครงสร้างทางการเมืองอย่างเดียวคงไม่ได้

ร่างฉบับแรกกล่าวถึงสิทธิของพี่น้องประชาชนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันลดน้อยถอยลง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิชุมชนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็จะต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักประกันในเรื่องสิทธิชุมชนได้ เหมือนรัฐธรรมนูญ 2550 ในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค

จากการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ ก็เห็นว่ายังมีเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐธรรมนูญควรมีระบุไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนว่า ประชาชนในแผ่นดินนี้ควรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งในร่างแรกของพรรค มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ และเห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

ร่างที่ 2 ของพรรค ที่เป็นเรื่องระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 400 คนจากเขตเลือกตั้ง และ 100 คน จากบัญชีรายชื่อ โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส่วนกระบวนการคำนวณสัดส่วนคะแนนนั้นจะทำให้มีการกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญ

ร่างที่ 3 เกี่ยวข้องกับอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา เชื่อมโยงกับการเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการเตรียมร่างไว้จากเดิมที่มีการเสนอบัญชีรายชื่อไว้ ก็ได้มีการปรับแก้ว่า บุคคลที่จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในสภา จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่เสนอจากพรรคการเมือง หรือเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะถือว่าได้ผ่านการตรวจสอบ และผ่านการเลือกจากประชาชนมาแล้วส่วนหนึ่ง และมาตรา 272 ไม่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรี

ร่างที่ 4 เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ที่ผ่านวาระ 2 ไปแล้ว คือตัดอำนาจของวุฒิสมาชิกออกในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 จำนวน 1 ใน 3 ออก และใช้จำนวนสมาชิก 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่

ร่างที่ 5 ในเรื่องการดำเนินคดีกับ ป.ป.ช. ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 236 ระบุว่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกรัฐสภา ยื่นเรื่องไปให้ประธานรัฐสภา และให้ประธานรัฐสภาวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเห็นด้วยจะส่งดำเนินคดีหรือไม่ ซึ่งหากเราต้องการให้การตรวจสอบการทุจริตเป็นไปอย่างเข้มข้น ก็ไม่ควรให้เป็นเช่นนี้ เพราะประธานรัฐสภาเป็นคนของพรรคการเมือง หากวันหนึ่งไม่ใช่ ท่านชวน หลีกภัย และเป็นคนอื่นที่ไม่มีความตรงไปตรงมาก็จะทำให้เกิดการต่อรองในการดำเนินคดีได้ ดังนั้นจึงต้องให้มีการแก้ไขให้เป็นการยื่นดำเนินคดี ปปช. ต่อประธานรัฐสภา แต่ประธานรัฐสภาจะเป็นเพียงคนกลางในการส่งต่อไปยังศาล แล้วให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยต่อไป

ร่างที่ 6 เป็นร่างที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายถวิล ไพรสณฑ์ เป็นผู้ดูเรื่องนี้มาตลอด จึงต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพียงอย่างเดียว ไม่ควรเขียนห้อยท้ายว่า หรือด้วยวิธีการอื่น จึงต้องแก้กลับมา เพื่อให้เป็นหลักประกันว่าเมื่อมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแล้ว ก็ต้องมีรัฐธรรมนูญที่เอื้ออำนวยให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงด้วย

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-689634>

พรรคร่วมฝ่ายค้าน จ่อสรุปความเห็นต่าง ชงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ สัปดาห์หน้า
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 13:59 น.



‘ก้าวไกล’ ชี้ความเห็นต่าง ‘เพื่อไทย’ แก้ ธรณ. ชัดเจนหลังถกพรรคร่วมฝ่ายค้านสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายชัยวัช ตุลาธน เลขานุการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีความชัดเจนหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน ส่วนจุดยืนการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค ก.ก. นั้นคือการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งในทางปฏิบัติที่ต้องทำคือ การทำประชามติ ถามประชาชนว่า เห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ยังค้างการพิจารณาในรัฐสภาอยู่ ประเด็นสำคัญที่รองลงมา คือ การยกเลิกอำนาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่ายังมีความเห็นบางประเด็นที่ไม่ตรงกับพรรค ก.ก. จะทำให้ต้องเสนอร่างแยกต่างหากหรือไม่ นายชัยวัชกล่าวว่า ประเด็นของพรรคร่วมฝ่ายค้าน คือเรื่องมาตรา 272 ที่เคยเสนอตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จนมาถึงพรรค ก.ก. ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านก็เห็นด้วย ส่วนประเด็นอื่นๆ แต่ละพรรคกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งคงจะมีข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2772514

ปชป.ตั้ง ‘ชมพูนุท’ ขับเคลื่อนงานด้านความหลากหลายทางเพศ จ่อเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. LGBTQ
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 14:23 น.



“แทนคุณ” เปิดตัว “ชมพูนุท” นั่ง ปธ. ประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายความหลากหลายทางเพศ เผย ปชป. ทำจริง ขับเคลื่อนนโยบายความหลากหลายทางเพศ พร้อมเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก LGBTQ ที่ถูกละเมิดสิทธิ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการขับเคลื่อนนำโดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้ทำมาตลอดร่วม 2 ปี อีกทั้งนำพาพรรคประชาธิปัตย์ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่ม LGBTQ บัดนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น จึงได้ให้ น.ส. ชมพูนุท นาคทรธรพ เป็นประธานคณะทำงานประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต และ พ.ร.บ.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมทำงาน พร้อมเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากการถูกละเมิดสิทธิสำหรับ LGBTQ และได้เสนอให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนทั้งทางร่างกาย และการฉีดวัคซีนให้เศรษฐกิจกลางคืนด้วย

นายแทนคุณกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ขอให้ส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงยา และการรักษาพยาบาลให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV รวมไปถึงการให้องค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่สำคัญคือไม่ต้องการให้มีการเลือกปฏิบัติในการรับบริการเลือดจากกลุ่ม LGBTQ ด้วย พรรคเตรียมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ของพรรค ซึ่งเป็น LGBT ในเร็วๆ นี้อีกด้วย ซึ่งจะเป็บทบาทสำคัญของพรรคที่เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่ม LGBT จริง

ด้าน น.ส.ชมพูนุท กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญกับ Pride Month และให้ความสำคัญของ LGBTQ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มองเห็นความสำคัญและใส่ใจเรื่อง LGBTQ มาตลอด และเปิดโอกาสให้ตนเป็น 1 ในคณะร่างนโยบายของกฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งถึงเวลานี้ได้ผ่านมา 6 ปีแล้ว จะได้มีการทบทวนเรื่องความเหมาะสมให้ทันสมัย และมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทบทวน พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว

น.ส.ชมพูนุทกล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าของ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ในเวลานี้ประธานวิปรัฐบาลได้ส่งเรื่องไปให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาต่อ หลังจากที่มีการจัดทำพิกัดกรู๊ปเรียบร้อยแล้ว ก็คาดว่าจะไม่เกินสิ้นปีนี้จะสามารถส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาบรรจุเข้าสภาได้ ส่วน พ.ร.บ.เพศสภาพ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็นกฎหมายอีกฉบับที่มีความเข้มข้นมาก เนื่องจากเป็นเรื่องการใช้ค่านำหน้านามที่ตรงกับเพศสภาพ ไม่ใช่เพศกำเนิด

ขณะนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. นั้น กำลังใกล้จะได้บทสรุปที่ชัดเจน และเสนอให้กรมสตรีและครอบครัว เพื่อดูในรายละเอียดในแง่กฎหมายอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งเข้า ครม. ยื่นเสนอต่อสภา เนื่องจากตนเป็น 1 ใน LGBTQ และเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วย ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เปิดโอกาส พร้อมกับให้การยอมรับ อีกทั้งมีนโยบายรองรับกลุ่ม LGBTQ เป็นอย่างดีอีกด้วย

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2772580

เทลิทอล์ก

ปชป. เดินหน้าส่งเสริมสิทธิพร้อมช่วยธุรกิจชาว LGBTQ ทีมเศรษฐกิจ
12 มิถุนายน 2564 เวลา 17.08 น.



ปชป.ช่วยธุรกิจคนกลางคืน-LGBTQ ขอ ศบค.เร่งเยียวยาความเดือดร้อนจากพิษ “โควิด” พร้อมเดินหน้านโยบายความหลากหลายทางเพศ เตรียมส่งกลุ่ม LGBTQ ลงสมัคร ส.ส.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายปริญญา พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า กลุ่ม LGBTQ เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว แต่กลับไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่เท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่น ดังนั้นทีมเศรษฐกิจทันสมัยฯ จึงได้ทำงานร่วมกับคณะทำงานด้าน LGBTQ ของพรรค โดยมีภารกิจที่สำคัญ อาทิ การเร่งผลักดันให้ภาคธุรกิจกลางคืนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQs ให้ได้รับการเยียวยาอย่างตรงจุดและเป็นธรรมมากขึ้น จึงเข้าช่วยเหลือด้วยการนำตัวแทนผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าพบ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.ศบค.) เพื่อยื่นคำร้องถึงภาครัฐ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของภาครัฐในการป้องกันโรคโควิด-19 มาตลอด 2 ปี แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยา

“การสร้างความเท่าเทียมในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจในระบบทุนนิยมเดินไปข้างหน้าได้ ทั้งในเรื่องโอกาสการสมัครงาน การแข่งขัน ที่ต้องไม่มีการกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ และส่งเสริมพื้นที่ทำงานให้ LGBTQs บนพื้นฐานของความเท่าเทียม การพัฒนาเศรษฐกิจไทยระยะยาวต้องดึงเอาศักยภาพของกลุ่มนี้ออกมาใช้อย่างเต็มที่เพราะหลายมิติของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตต้องใช้ความคิดนอกกรอบและพลังบวกในการกล้าประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ อีกทั้งกลุ่ม LGBTQ จากต่างประเทศมีกำลังซื้อสูง ซึ่งเมื่อเราเริ่มเปิดประเทศในอนาคต เราควรมียุทธศาสตร์ที่จะดึงดูดเขามาเที่ยว ลงทุน และทำงานที่ประเทศไทย” นายปริญญา กล่าว

ขณะที่นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า จากการที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ขับเคลื่อนงานนโยบายภายใต้แนวคิด “Democrat For All” เปิดพื้นที่ให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เข้ามาร่วมงานกับพรรค รวมถึงได้มีกลุ่ม LGBTQs ด้วย และได้มีการทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่ม LGBTQ พร้อมจัดตั้งคณะทำงานประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศ ที่มี น.ส.ชมพูนุท นาครทรรพ เป็นประธาน โดยได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต และพ.ร.บ.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วม

ทำงาน อีกทั้งได้มีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่ม LGBTQ ที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงได้ส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงยา และการรักษาพยาบาลให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์เตรียมเปิดตัวผู้ที่เป็น LGBT ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญของพรรคที่เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่ม LGBTQ จริง

ด้าน น.ส.ชมพูนุท กล่าวว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้มองเห็นความสำคัญและใส่ใจเรื่อง LGBTQ มาตลอด และเปิดโอกาสให้ตนเป็นหนึ่งในคณะร่างนโยบายของกฎหมาย 3 ฉบับ คือ 1.พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ที่ได้บังคับใช้มานาน 6 ปีแล้ว ตอนนี้มีกำลังตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทบทวนให้กฎหมายนี้มีความทันสมัย 2.ร่าง พ.ร.บ.คูชีวิต ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินสิ้นปีนี้จะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนจะส่งไปยังสภา 3.ร่าง พ.ร.บ.เพศสภาพ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ใกล้จะได้บทสรุปชัดเจน ก่อนจะส่งเข้า ครม.พิจารณาต่อไป ยืนยันต่อสภา เนื่องจากตนเป็น 1 ใน LGBTQ และเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วย ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เปิดโอกาสพร้อมกับการยอมรับ อีกทั้งมีนโยบายรองรับกลุ่ม LGBTQ เป็นอย่างดีอีกด้วย

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/849433>



12 มิ.ย.64 - น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐ จะจัดประชุมสามัญประจำปี จ.ขอนแก่น วันที่ 18 มิ.ย.ว่า การที่พรรคพลังประชารัฐ จัดประชุมใหญ่ที่จ.ขอนแก่น ต้องระลึกรู้ว่า กทม. และหลายจังหวัดยังเป็นพื้นที่สีแดง แม้ส.ส.จะฉีดวัคซีนกันแล้ว แต่การนำคนจากพื้นที่สีแดงไปพื้นที่ที่มีการระบาดน้อยจะเพิ่มอัตราการความเสี่ยงการแพร่ระบาดไปยังประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่นหรือไม่ ถ้ามีการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ พรรคพลังประชารัฐจะรับผิดชอบให้ประชาชนได้อย่างไร เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีการระบาดในคลัสเตอร์ใหม่ เช่นที่ทองหล่อ ที่เกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง รัฐบาลก็ไม่เคยมีความรับผิดชอบอะไรมีแต่เพียงคำขอโทษ แต่ประชาชนต้องรับผลกระทบ การแก้ปัญหาจัดสรรวัคซีนก็ล่าช้าไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอ

น.ส.อรุณีกล่าวว่า การที่พรรคพลังประชารัฐจะจัดประชุมพรรคเป็นสิทธิที่ทำได้ หากได้รับการอนุญาต แต่ขอให้พึงระวังในระดับขั้นที่สูงสุด ไม่ใช่มุ่งหวังเพียงแต่ผลทางการเมือง เพราะในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดการจำกัดพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ และ พปชร. ในฐานะแกนนำรัฐบาล ไม่ควรเป็นต้นตอของการระบาด อย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยได้หารือเรื่องการประชุมใหญ่เช่นกัน แต่เราคำนึงถึงเรื่องสถานที่ การป้องกันการระบาด คำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ และมองว่าการประชุมสรุปงบดุลยื่นกต.นั้นทุกพรรคก็ต้องดำเนินการ แต่เขาคิดถึงประชาชนก่อน

“กรณีของพรรคพลังประชารัฐมุ่งหวังผลทางการเมืองภายในพรรค หรือเพื่อเตรียมการเลือกตั้งโดยละเลยความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่” น.ส.อรุณีกล่าว

น.ส.สร้อยรัตน์ อรรถนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวในเรื่องเดียวกันว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่ขอนแก่นยังมีการติดเชื้ออยู่ประปราย แม้ไม่ใช่พื้นที่สีแดง แต่เราก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมอะไรก็จะต้องขออนุญาตกันทุกครั้ง ไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้ว่าราชการจังหวัดจึงอนุญาตให้มีการประชุมรวมตัวกันของส.ส.ที่มาจากทั่วประเทศในพื้นที่ของตัวเองเช่นนี้ เข้าใจว่าการประชุมพรรคเป็นเรื่องภายในของเขา และส.ส.ก็ฉีดวัคซีนกันแล้วก็ไม่น่าอยากนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมือง แต่อยากเรียกร้องไปยังผู้ว่าให้เข้มขันมาตรการป้องกันโควิดเป็นพิเศษ ไม่อยากให้การประชุมของพรรคการเมืองกระทบกับประชาชนจากโรคระบาดที่หนักหนาอยู่แล้วให้มีการระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าไปอีก อยากให้นี่ถึงประชาชนคนขอนแก่นเป็นหลักในการตัดสินใจอนุญาตทำกิจกรรมใดๆในพื้นที่

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/106137>



โฆษกเพื่อไทย ค้าน พปชร.ประชุมใหญ่ขอนแก่น ชี้ กทม.-หลายจังหวัดยังเป็นพื้นที่สีแดง นำความเสี่ยงไปให้ประชาชนในพื้นที่

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะจัดประชุมสามัญประจำปี จ.ขอนแก่น วันที่ 18 มิ.ย. ว่า การที่พรรคพลังประชารัฐ จัดประชุมใหญ่ที่จ.ขอนแก่น ต้องระลึกว่า กทม. และหลายจังหวัดยังเป็นพื้นที่สีแดง แม้ ส.ส. จะฉีดวัคซีนกันแล้ว แต่การนำคนจากพื้นที่สีแดงไปพื้นที่ที่มีการระบาดน้อยจะเพิ่มอัตราความเสี่ยงการแพร่ระบาดไปยังประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่นหรือไม่ ถ้ามีการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ พรรคพลังประชารัฐจะรับผิดชอบให้ประชาชนได้อย่างไร เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีการระบาดในคลัสเตอร์ใหม่ เช่น ที่ทองหล่อ ที่เกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง รัฐบาลก็ไม่เคยมีความรับผิดชอบอะไรมีแต่เพียงคำขอโทษ แต่ประชาชนต้องรับผลกระทบ การแก้ปัญหาจัดสรรวัคซีนก็ล่าช้าไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ การที่พรรคพลังประชารัฐจะจัดประชุมพรรคเป็นสิทธิที่ทำได้ หากได้รับการอนุญาต แต่ขอให้พึงระวังในระดับขั้นที่สูงสุด ไม่ใช่มุ่งหวังแค่ผลทางการเมือง เพราะในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดการจำกัดพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ และ พปชร. ในฐานะแกนนำรัฐบาล ไม่ควรเป็นต้นตอของการระบาด อย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยได้หาหรือเรื่องการประชุมใหญ่เช่นกัน แต่คำนึงถึงเรื่องสถานที่ การป้องกันการระบาด คำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ และมองว่าการประชุมสรุปบุคลากรยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้นทุกพรรคก็ต้องดำเนินการ แต่ก็ต้องคิดถึงประชาชนก่อน ซึ่งในกรณีของพรรคพลังประชารัฐมุ่งหวังผลทางการเมืองภายในพรรคหรือเพื่อเตรียมการเลือกตั้งโดยละเลยความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_123435/

ส.ส.ปชป.หนุน เลือกตั้งบัตร 2 ใบ สะท้อนเจตนารมณ์แท้จริง ชี้อัตราใบเดียว ทำคนลำบากใจ
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 15:11 น.



‘ชัยชนะ’ ยัน ‘ปชป.’ หนุนประสานประโยชน์ทุกฝ่ายในสภาแก่ ธรณ. ชี้อัตราบัตร 2 ใบ สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงมากกว่า แจง ปชช.เป็นคนตัดสินใจเลือกให้พรรคใดมี ส.ส.มากน้อย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความคืบหน้าไปมาก โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ระบุว่าจะนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ที่มีพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ร่วมกันเสนอจำนวน 7 ฉบับ ซึ่งได้เพิ่มเติมจากร่างของพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องการเพิ่มเรื่องอำนาจสิทธิ และการคุ้มครองประชาชนในการรับบริการของรัฐมาประกอบด้วย และจะมีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ทันกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้ โดยพรรคยืนยันมาตลอดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องที่สำคัญหลายประการ ที่ไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์แบบได้ ฉะนั้น พรรคประชาธิปัตย์และอีก 2 พรรค จึงได้เสนอร่างแก้ไขที่มีเนื้อหาที่สามารถประสานประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในสภา โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักใหญ่ใจความเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด

นายชัยชนะกล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นเรื่องกระบวนการเลือกตั้งนั้น ตนเห็นว่าทิศทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เหมือนกับในรัฐธรรมนูญ 2540 เพราะนอกจากประชาชนมีความคุ้นเคยในการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เหมือนกับที่ผ่านมาแล้ว การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะสะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนได้มากกว่า เพราะการที่ประชาชนมีความลำบากใจในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจากบัตรใบเดียว มีเพียงไม่กี่หน่วยงานที่ได้ประโยชน์ เนื่องจากการประหยัดงบประมาณ แต่กลับสร้างปัญหาในการทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้น ถือเป็น การบิดเบือนพื้นฐานของประชาธิปไตย ที่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องจากตัวแทนของประชาชน

“ส่วนที่มีข้อวิจารณ์ว่า พรรคการเมืองหลายพรรคอาจจะได้ประโยชน์ภายหลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะได้ ส.ส.เพิ่มขึ้นหรือเป็นการสกัดกั้นไม่ให้บางพรรคการเมืองกลับมามี ส.ส.ได้อีกนั้น ผมว่าคนที่จะให้พรรคการเมืองมี ส.ส.มากหรือน้อยนั้น ไม่ใช่กฎกติกาตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ผมกลับมองว่าคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าพรรคใดจะมี ส.ส.มากหรือน้อย ดังนั้น แทนที่จะวิจารณ์เรื่องตัวระบบ ผมคิดว่าควรกลับไปคิดหาบุคคลที่ประชาชนให้การยอมรับในพื้นที่นั้นๆ และคิดหานโยบายที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน โดยไม่สร้างภาระงบประมาณในภายหลัง รวมทั้งต้องมีแนวคิดและทัศนคติทางการเมืองที่เหมาะสมที่ควร ไม่สร้างความลำบากใจให้กับคนส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกในวันเลือกตั้งจะดีกว่า” นายชัยชนะกล่าว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2772651

ปชป. ชี้แก้กติกาเลือกตั้งไม่ได้สกัดกั้นบางพรรค ส.ส.จะมากหรือน้อยอยู่ที่ปชช.เลือก
12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:25 น.



12 มิ.ย.64 - นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความคืบหน้าไปมาก โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ระบุว่า จะนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราที่มีพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมกันเสนอ จำนวน 7 ฉบับ ซึ่งได้เพิ่มเติมจากร่างของพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องการเพิ่มเรื่องอำนาจสิทธิและการคุ้มครองประชาชนในการรับบริการของรัฐมาประกอบด้วย และจะมีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ทันกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา คาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ทางพรรคฯ ยืนยันมาตลอดว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่อง หลายประการไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์แบบได้ ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ และอีก 2 พรรคการเมือง จึงได้เสนอร่างแก้ไขที่มีเนื้อหาที่สามารถประสานประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในสภา โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักใหญ่ใจความ เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด

นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นเรื่องกระบวนการเลือกตั้งนั้น ตนเห็นว่าทิศทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เหมือนกับในรัฐธรรมนูญ 2540 เพราะนอกจากประชาชนมีความคุ้นเคยในการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เหมือนกับที่ผ่านมาแล้ว การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะสะท้อนเจตนาารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนได้มากกว่า เพราะการที่ประชาชนมีความลำบากใจในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจากบัตรใบเดียว แต่มีเพียงไม่กี่หน่วยงานที่ได้ประโยชน์เนื่องจากการประหยดงบประมาณ แต่กลับสร้างปัญหาในการทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้น ถือเป็น การบิดเบือนพื้นฐานของประชาธิปไตยที่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องจากตัวแทนของประชาชน

“ส่วนที่มีข้อวิจารณ์ว่า พรรคการเมืองหลายพรรคอาจจะได้ประโยชน์ภายหลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะได้ ส.ส. เพิ่มขึ้นหรือเป็นการสกัดกั้นไม่ให้บางพรรคการเมือง กลับมามี ส.ส.ได้อีกนั้น ผมว่า คนที่จะให้พรรคการเมือง มี ส.ส. มากหรือน้อยนั้น ไม่ใช่กฎกติกาตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ผมกลับมองว่า ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน เป็นผู้ให้คำตอบว่า พรรคใดจะมี ส.ส. มากหรือน้อย

ดังนั้น แทนที่จะวิจารณ์เรื่องตัวระบบ ผมคิดว่าควรกลับไปคิดหาบุคคลที่ประชาชนให้การยอมรับในพื้นที่นั้นๆ และคิดหานโยบายที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน โดยไม่สร้างภาระงบประมาณในภายหลัง รวมทั้งต้องมีแนวคิดและทัศนคติทางการเมืองที่เหมาะสมที่ควร ไม่สร้างความลำบากใจให้กับคนส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกในวันเลือกตั้งจะดีกว่า” นายชัยชนะกล่าว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/106143>

ส.ส.ปชป. หนุนเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ชี้ ส.ส. มากหรือน้อยอยู่ที่ ปชช. เลือก
สยามรัฐออนไลน์ 12 มิถุนายน 2564 15:55 น.



"ชัยชนะ" ยัน ปชป. หนุนประสานประโยชน์ทุกฝ่ายในสภา เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปชช. ในการแก้รธน. ย้ำบัตร 2 ใบ สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงมากกว่า ชี้ ส.ส. มากหรือน้อยไม่ใช่กติกา แต่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตัดสินใจเลือก

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความคืบหน้าไปมาก โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล ระบุว่า จะนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ที่มีพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมกันเสนอ จำนวน 7 ฉบับ ซึ่งได้เพิ่มเติมจากร่างของพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องการเพิ่มเรื่องอำนาจสิทธิและการคุ้มครองประชาชนในการรับบริการของรัฐ มาประกอบด้วย และจะมีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ทันกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ทางพรรคฯ ยืนยันมาตลอดว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องที่สำคัญหลายประการ ที่ไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์แบบได้ ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ และอีก 2 พรรคการเมือง จึงได้เสนอร่างแก้ไข ที่มีเนื้อหาที่สามารถประสานประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในสภา โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักใหญ่ใจความ เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด

นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นเรื่องกระบวนการเลือกตั้งนั้น ตนเห็นว่า ทิศทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เหมือนกับในรัฐธรรมนูญ 2540 เพราะนอกจากประชาชนมีความคุ้นเคยในการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เหมือนกับที่ผ่านมาแล้ว การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะสะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนได้มากกว่า เพราะการที่ประชาชนมีความลำบากใจในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจากบัตรใบเดียว แต่มีเพียงไม่กี่หน่วยงานที่ได้ประโยชน์เนื่องจากการประหยดงบประมาณ แต่กลับสร้างปัญหาในการทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้น ถือเป็นการบิดเบือนพื้นฐานของประชาธิปไตยที่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องจากตัวแทนของประชาชน

“ส่วนที่มีข้อวิจารณ์ว่า พรรคการเมืองหลายพรรคอาจจะได้ประโยชน์ภายหลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะได้ ส.ส. เพิ่มขึ้นหรือเป็นการสกัดกั้นไม่ให้บางพรรคการเมือง กลับมามี ส.ส.ได้อีกนั้น ผมว่า คนที่จะให้พรรคการเมือง มี ส.ส. มากหรือน้อยนั้น ไม่ใช่กฎกติกาตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ผมกลับมองว่า ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน เป็นผู้ให้คำตอบว่า พรรคใดจะมี ส.ส. มากหรือน้อย ดังนั้น แทนที่จะวิจารณ์เรื่องตัวระบบ ผมคิดว่า ควรกลับไปคิดหาบุคคลที่ประชาชนให้การยอมรับในพื้นที่นั้นๆ และคิดหาหนโยบายที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน โดยไม่สร้างภาระงบประมาณในภายหลัง รวมทั้งต้องมีแนวคิดและทัศนคติทางการเมืองที่เหมาะสมที่ควร ไม่สร้างความลำบากใจให้กับคนส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกในวันเลือกตั้งจะดีกว่า” นายชัยชนะ กล่าว

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/252362>

'ปชป.' นัดคุยพรรคร่วมรอบใหม่ 16 มิ.ย.นี้ ย้ำahunบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ สะท้อนเจตนารมณ์ ปชช.
12 มิถุนายน 2564 97



"ประชาธิปไตย" เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ย้ำahunบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยึดตาม รธน.ปี 40 สะท้อนเจตนารมณ์ ปชช. เฝยนัดคุยพรรคร่วมรอบใหม่ 16 มิ.ย.นี้

วันที่ 12 มิ.ย. นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความคืบหน้าไปมาก โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาลระบุว่า จะนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราที่มีพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมกันเสนอ จำนวน 7 ฉบับ ซึ่งได้เพิ่มเติมจากร่างของพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องการเพิ่มเรื่องอำนาจสิทธิและการคุ้มครองประชาชนในการรับบริการของรัฐมาประกอบด้วย และจะมีการพิจารณา ร่วมกัน เพื่อให้ทันกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันมาตลอดว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องที่สำคัญหลายประการ ที่ไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ แบบได้ ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์และอีก 2 พรรคการเมือง จึงเสนอร่างแก้ไข ที่มีเนื้อหาที่สามารถประสานประโยชน์ ให้กับทุกฝ่ายในสภา โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักใหญ่ใจความ เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด

นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นเรื่องกระบวนการเลือกตั้งนั้นตนเห็นว่า ทิศทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ให้มี ส.ส.เขต 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เหมือนกับในรัฐธรรมนูญ 2540 เพราะนอกจากประชาชนมีความคุ้นเคยในการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เหมือนกับที่ผ่านมาแล้ว การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะสะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนได้มากกว่า เพราะการที่ประชาชนมีความลำบากใจในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจากบัตรใบเดียว แต่มีเพียงไม่กี่หน่วยงานที่ได้ประโยชน์เนื่องจากการประหยังบประมาณ แต่กลับสร้างปัญหาในการทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้น ถือเป็น การบิดเบือนพื้นฐานของประชาธิปไตย ที่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องจากตัวแทนของประชาชน

ด้านนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรค ได้มีการจัดเตรียมไว้ทั้งหมด 6 ร่าง และส่งให้นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ในฐานะประธานวิปของพรรค ได้ไปพูดคุยกับพรรคร่วมอีก 2 พรรค ประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อหาความเห็นพ้อง โดยใน สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันไปแล้ว และมีความเห็นชอบตรงกันหลายส่วน สำหรับส่วนที่ยังไม่เห็นพ้องก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นร่างที่ทั้ง 3 พรรคร่วมมีความเห็นพ้องต้องกันนอกจากนี้ก็ยอมรับว่า ถ้าฟังเสียงของแต่ละพรรคทั้ง 3 พรรค ไม่พอที่จะยืนยันเองได้ จึงต้องอาศัยความเห็นพ้องจาก 3 พรรค เพื่อยื่นต่อรัฐสภา แต่จะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่ 16 มิ.ย.นี้

นายรามเมศ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ 6 ร่าง ของพรรคประชาธิปัตย์นี้ ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แต่การแก้ไขโดยคิดแต่เรื่องโครงสร้างทางการเมืองอย่างเดียวคงไม่ได้ ดังนั้นในร่างฉบับแรก จึงได้กล่าวถึงสิทธิของพี่น้องประชาชนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันลดน้อยถอยลง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิชุมชนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็จะต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักประกันในเรื่องสิทธิชุมชนได้ เหมือนรัฐธรรมนูญ 2550 ในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค นอกจากนี้จากการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ ก็เห็นว่ายังมีเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐธรรมนูญควรมีระบุไว้ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนว่า ประชาชนในแผ่นดินนี้ควรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งในร่างแรกของพรรค มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ และเห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

"สำหรับร่างที่ 2 ของพรรค ที่เป็นเรื่องระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 400 คนจากเขตเลือกตั้ง และ 100 คน จากบัญชีรายชื่อโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส่วนกระบวนการคำนวณสัดส่วนคะแนนนั้นจะให้มีการกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญ"นายรามเมศ กล่าว

นายรามเมศ กล่าวอีกว่า ส่วนร่างที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา เชื่อมโยงกับการเลือกนายกรัฐมนตรี ได้มีการเตรียมร่างไว้จากเดิมที่มีการเสนอบัญชีนายกฯ ไว้ โดยมีการปรับแก้ว่า บุคคลที่จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในสภา จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีที่เสนอจากพรรคการเมือง หรือเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะถือว่าได้ผ่านการตรวจสอบ และผ่านการเลือกจากประชาชนมาแล้วส่วนหนึ่ง และมาตรา 272 ไม่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรี

นายรามเมศ กล่าวต่อว่า ขณะที่ร่างที่ 4 เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ที่ผ่านวาระ 2 ไปแล้ว คือตัดอำนาจของวุฒิสภาออกในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 จำนวน 1 ใน 3 ออก และใช้จำนวนสมาชิก 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ และร่างที่ 5 ในเรื่องการดำเนินคดีกับ ปปช. ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 236 ระบุว่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเรื่องไปให้ประธานรัฐสภา และให้ประธานรัฐสภาวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเห็นด้วยจะส่งดำเนินคดีหรือไม่ ซึ่งหากเราต้องการให้การตรวจสอบการทุจริตเป็นไปอย่างเข้มข้น ก็ไม่ควรให้เป็นเช่นนี้ เพราะประธานรัฐสภาเป็นคนของพรรคการเมือง หากวันหนึ่งไม่ใช่ ท่านชวน หลีกภัยและเป็นคนอื่นที่ไม่มีความตรงไปตรงมาก็จะทำให้เกิดการต่อรองในการดำเนินคดีได้ ดังนั้นจึงต้องให้มีการแก้ไขให้เป็นการยื่นดำเนินคดี ปปช. ต่อประธานรัฐสภา แต่ประธานรัฐสภาจะเป็นเพียงคนกลางในการส่งต่อไปยังศาล แล้วให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยต่อไป "ร่างที่ 6 เป็นร่างที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายถวิล ไพรสณฑ์ เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้มาตลอด จึงต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพียงอย่างเดียว ไม่ควรเขียนห้อยท้ายว่า หรือด้วยวิธีการอื่น จึงต้องแก้กลับมา เพื่อให้เป็นหลักประกันว่าเมื่อมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแล้ว ก็ต้องมีรัฐธรรมนูญที่เอื้ออำนวยให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงด้วย"นายรามเมศ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943225>

ภูมิไจไทย จ่อนำ 6 ร่างแก้ ธรรมนูญประชาธิปไตย เข้าที่ประชุม ส.ส. 15 มิถุนายนนี้
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 15:23 น.



‘ศุภชัย’ เผยจ่อคุยร่างแก้ ธรรมนูญ. ปชป.-ชทพ. สัปดาห์หน้า ชี้ร่าง ปชป.เข้าพิจารณาที่ประชุมพรรค 15 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิไจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิไจไทย พรรคประชาธิปไตย (ปชป.) และพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ว่าขณะนี้พรรคประชาธิปไตยได้ส่งร่างมาให้พรรคภูมิไจไทยแล้ว โดยพรรคจะมีการพิจารณาในการประชุมพรรคในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ และต้องรับฟังความเห็นของ ส.ส.ในแต่ละร่างที่พรรคประชาธิปไตยส่งมาทั้ง 6 ร่าง หาก ส.ส.พรรคมีความคิดเห็นอย่างไรก็จะไปเสนอกับอีก 2 พรรค ส่วนร่างของพรรคภูมิไจไทย 1 ร่างนั้น ก็ได้ส่งให้พรรคประชาธิปไตย และพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วเช่นกัน ซึ่งในส่วนของพรรคภูมิไจไทยนั้น ตนเป็นคนประสานงานกับพรรคประชาธิปไตย และพรรคชาติไทยพัฒนา ส่วนจะมีข้อสรุปวันไหนนั้น ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน ซึ่งคาดว่าจะมีการไปพูดคุยกันในสัปดาห์หน้า เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างก็กำลังดูร่างของตนเองอยู่

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2772678

‘ชทพ.’ ฟรีสไตล์ ให้เอกสิทธิ์ ส.ส.เลือกลงชื่อได้ร่างแก้ รธน. พรรคร่วมรัฐบาล รับ ชอบ ‘บัตรใบเดียว’ มากกว่า วันที่ 12 มิถุนายน 2564 - 16:01 น.



‘ชทพ.’ ฟรีสไตล์ ให้เอกสิทธิ์ ส.ส.เลือกลงชื่อได้ร่างแก้ รธน. พรรคร่วมรัฐบาล รับ ชอบ ‘บัตรใบเดียว’ มากกว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) และ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับเพิ่มเติมให้สัมพันธ์ถึงแนวทางการจัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคชทพ. ว่า พรรคชทพ. จะไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเอง เพราะมีส.ส.เพียง 12 คน จึงจะใช้วิธีไปลงชื่อกับร่างแก้ไขของพรรคร่วมรัฐบาล ที่เสนอขึ้นมา 7 ร่าง ซึ่งไม่นับรวมของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยพรรคชทพ. จะประชุมกันในวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน ที่รัฐสภา เพื่อแจ้งรายละเอียด ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ให้ส.ส. ให้ใช้เอกสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะลงชื่อในร่างใดบ้าง โดยจะไม่มีมติรวมของพรรค ส.ส.จะลงชื่อทุกร่าง หรือร่างเดียวก็แล้วแต่

เมื่อถามถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะใช้ระบบเลือกตั้ง แบบบัตรใบเดียว หรือสองใบ นายนิกร กล่าวว่า สถานะของพรรคชทพ. ปัจจุบันนั้น ที่เป็นพรรคเล็ก ใช้ระบบบัตรใบเดียวจะดีกว่า หากเป็นบัตรสองใบจะมี ปัญหา และแนวโน้มคะแนนจะไปลงที่พรรคใหญ่หมด เราเป็นพรรคเล็กก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกัน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2772768

เพื่อไทยโวยพลังประชารัฐรวมพลขอนแก่นจากจังหวัดเสี่ยง! ประชุมพรรคหัวนแพร์เชื่อ
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 13 มิ.ย. 2564 05:25 น.



“จิรวัดน์” โตไม่ไขว่แห้วก้าวไกล ไม่เคยรับกล้วย ยันยังเคารพมติพรรค แต่ออนาคตค่อยว่ากัน พท.เตือน พปชร. รวมพลที่ขอนแก่นเสี่ยงพาเชื่อไปกระจาย อย่าคิดเอาแต่ได้ทางการเมือง “สร้อยพันธ์” งงผู้ว่าฯปล่อยได้ใจ “จุรินทร์” โหวตวงบิลลิ่งกึ่งอัตโนมัติ วางตัวผู้สมัครครบทุกเขต รวม กทม. ปชป. ยื่นกรรณแก้ไข รธน. กลับไปใช้บัตร 2 ใบตาม รธน. 40 ตัดอำนาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ “โรม” แฉแผน “ตุ๋” ลากยาวอำนาจ กมธ.ฯ แฉงบบฯ กองทุน สวัสดิการรัฐมีสวัสดิการคนตาย

ท่ามกลางกระแสข่าวจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า หลายพรรคเตรียมปรับโครงสร้างภายในรอรับศึกกันคึกคัก ขณะที่พรรคการเมืองทั้งพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้านเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา เพื่อวางระบบเลือกตั้งให้สะท้อนกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน

“จิรวัดน์” ยันเคารพมติพรรค

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นายจิรวัดน์ อรรถกานนท์ ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีไม่อยู่ร่วมโหวต พ.ร.ก. 5 แสนล้านบาท ว่า ที่ผ่านมาปฏิบัติตามมติพรรคมาตลอดไม่เคยขัด มีเพียงเรื่องเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่อาจเห็นไม่ตรงกันอยู่บ้าง เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าประเด็นไหนที่เห็นไม่ตรงกัน ไม่เห็นด้วย และไม่ได้รับรองลงชื่อเสนอกฎหมาย ส่วนนั้นไม่ใช่เรื่องของการโหวตเป็นเพียงการเสนอแก้ไขร่างกฎหมาย แต่การโหวตส่วนใหญ่เป็นไปตามมติพรรค บังเอิญวันที่มีการพิจารณา พ.ร.ก. 5 แสนล้านบาท บิดาของเพื่อนเสียชีวิตและเป็นงานวันสุดท้าย เลยต้องไปร่วมงานที่ จ. นครปฐม ยืนยันครั้งนี้ติดภารกิจจริงๆ

ยันไม่ไขว่แห้วไม่เคยรับกล้วย

เมื่อถามถึงกระแสข่าวเรื่องงูเห่า หลังไม่ได้ลงพื้นที่ในนามพรรคก้าวไกลแล้ว นายจิรวัดน์ตอบว่าไม่มี โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล ไม่ได้ไปคุยกับใครเลย ตอนนี้อยู่กับพรรคตามรัฐธรรมนูญ ยืนยันไม่มีไปคุยต่อรองอะไร ยังให้เกียรติพรรคก้าวไกลตามรัฐธรรมนูญ เมื่อถามย้ำว่า ถ้าเกิดยุบสภาฯวันนี้จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก้าวไกลต่อหรือไม่ นายจิรวัดน์ตอบว่า เอาไว้ถึงอนาคตค่อยมาดู ค่อยมาว่ากันดีกว่า

พท.เตือน พปชร. เสี่ยงระบอบ

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐเตรียมจัดประชุมสามัญประจำปี จ.ขอนแก่น วันที่ 18 มิ.ย. ว่าต้องระลึกรว่า กทม. เป็นพื้นที่สีแดง แม้ ส.ส. จะฉีควัดชิงกันแล้ว แต่การนำคนจากพื้นที่สีแดงไปพื้นที่ที่มีการระบอบน้อย อาจเพิ่มอัตราความเสี่ยงการแพร่ระบาดไปยังประชาชนในพื้นที่ขอนแก่นหรือไม่ ถ้ามีการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ พรรคพลังประชารัฐจะรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างไร การระบาดใหญ่ในรอบนี้

ที่เกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลไปเที่ยวท่องเที่ยว ก็ไม่เคยมีความรับผิดชอบอะไร มีแต่เพียงคำขอโทษ แต่ประชาชนต้องรับผลกระทบ การแก้ปัญหาจัดสรรวัคซีนก็ล่าช้าไม่ทั่วถึงเพียงพอ

อย่าคิดเอาแต่ได้ทางการเมือง

โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า เป็นสิทธิที่พรรคพลังประชาชนไปจัดประชุมได้ แต่ขอให้พึงระวังในระดับชั้นสูงสุด ไม่ใช่มุ่งหวังแต่ผลทางการเมืองพปชร. ในฐานะแกนนำรัฐบาล ไม่ควรเป็นต้นตอของการแพร่ระบาด อย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยได้หารือเรื่องการประชุมใหญ่เช่นกัน แต่เราคำนึงถึงเรื่องสถานที่ การป้องกันการระบาด รวมถึงนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ และมองว่าการประชุมสรุปบุคคล เพื่อยื่น กกต. นั้น ทุกพรรคต้องดำเนินการ แต่ทุกพรรคคิดถึงประชาชนก่อน กรณีพรรคพลังประชาชนแค่มุ่งหวังผลทางการเมืองเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง โดยละเลยความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่

ง ผวจ.ขอนแก่นปล่อยได้ไง

น.ส.สร้อยสินธุ์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดใน จ.ขอนแก่น ยังมีการติดเชื้ออยู่ประปรายแม้ไม่ใช่พื้นที่สีแดงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมอะไรยังต้องขออนุญาตกันทุกครั้ง ไม่เข้าใจว่าเหตุใด ผวจ.ขอนแก่นจึงอนุญาตให้มีการประชุมรวมตัวกันของ ส.ส. ที่มาจากทั่วประเทศ เช่นนี้ เข้าใจว่าการประชุมพรรคเป็นเรื่องภายในของเขา และส.ส. ก็ฉีดวัคซีนกันแล้ว ที่จริงไม่ยอกนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมือง แต่อยากเรียกร้องไปยังผู้ว่าฯ ให้เข้มงวดกับมาตรการป้องกันโควิดเป็นพิเศษ ไม่อยากให้การประชุมของพรรคการเมือง กระแทกกับประชาชนจากโรคระบาดที่หนักหนาอยู่แล้ว ให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นไปอีก อยากให้นึกถึงประชาชนคนขอนแก่นเป็นหลักก่อนตัดสินใจอะไร

ปชป.โหวตวงบัลลังก์ฝั่งอันดามัน

ขณะที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวระหว่างลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกร อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ว่า พรรคมีความพร้อมในการเตรียมการเรื่องตัวผู้สมัคร ส.ส. กทม. เกือบครบทุกเขตแล้วภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะพื้นที่โซนฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล มีที่นั่งตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันทั้งหมด 11 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์เคาะรายชื่อผู้สมัครครบแล้วทั้ง 11 เขต ยกเว้นถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญไปเป็นบัตร 2 ใบรวมถึงหากมีการปรับเพิ่มจำนวน ส.ส. จาก 350 คน เป็น 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน ส.ส. ในแต่ละจังหวัด เรามีการเตรียมการไว้แล้วเช่นกัน สำหรับผู้ที่ลงสมัครในโซนอันดามัน มีทั้ง ส.ส. ปัจจุบัน และคนรุ่นใหม่ที่สามารถร่วมอุดมการณ์ เชื่อว่าเมื่อเปิดตัวจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนและจะได้ที่นั่งมากกว่าเดิม หลายจังหวัดมีโอกาสยกทีม

กลับไปใช้บัตร 2 ใบตาม รธน.40

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล ระบุว่าเตรียมนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 7 ฉบับ ที่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมกันเสนอที่จะเพิ่มเรื่องอำนาจสิทธิและการคุ้มครองประชาชนในการรับบริการของรัฐมาประกอบด้วย พรรคยืนยันมาตลอดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่อง ไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดที่จะให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน และกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เหมือนรัฐธรรมนูญ 2540 เพราะประชาชนคุ้นเคย และสะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน ที่ต้องการเลือกพรรคและเลือกคน การเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนลำบากใจจากการใช้บัตรใบเดียว ที่สร้างปัญหาบิดเบือนพื้นฐานของประชาธิปไตย

ย้ายตัดอำนาจ ส.ว.โหวตนายกฯ

นายรามเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ ส.ว.เชื่อมโยงการเลือกนายกฯ พรรคเสนอว่าบุคคลที่จะเสนอตัวเป็นนายกฯต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรค หรือนายกฯต้องมาจาก ส.ส. และตัดอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯตามมาตรา 272 ออกไป ส่วนประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ตัดเงื่อนไขที่ต้องใช้เสียงโหวต ส.ว. 1 ใน 3 ออกไป ให้ใช้จำนวนสมาชิกรัฐสภาจำนวน 3 ใน 5 แทน และปมการตรวจสอบทุจริต กรณียื่นเรื่องดำเนินคดีกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เดิมต้องยื่นผ่านประธานรัฐสภาเท่านั้น แต่ประธานรัฐสภามาจากพรรคการเมือง อาจมีการเจรจาต่อรองกันได้ จึงต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาป้องกันการแทรกแซง ก่อนจะส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา และประเด็นระบบการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเพียงอย่างเดียว

“โรม” แฉแผน “ตุ๋” ลากยาวอำนาจ

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับหลังประชารัฐ แท้จริงแล้วเพื่อสืบทอดอำนาจประยุทธ์ต่อ” จากที่ใช้บัตรใบเดียว เอาคะแนนเสียงที่ได้มากคิดหาจำนวน ส.ส. พึงมี คราวนี้เปลี่ยนเป็นแยกบัตร 2 ใบ คะแนนใครคะแนนมัน เปลี่ยนอัตราส่วนระหว่าง ส.ส.แบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อ จาก 350 ต่อ 150 เป็น 400 ต่อ 100 ฝ่าย คสช. นำโดยพลังประชารัฐ มั่นใจมากขึ้นว่าควบคุมการเลือกตั้งได้ ผ่านการดูตึกการเมืองผู้มีอิทธิพล รวมถึงกลไกต่างๆที่อยู่ใต้ร่ม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มาเกือบ 7 ปี จึงไม่สนใจอีกแล้วว่าคะแนนเสียงประชาชนจะหล่นหายหรือไม่ ยิ่งมาประกอบกับมาตรา 272 ที่ให้ ส.ว.ของ คสช. มีอำนาจเลือกนายกฯยังมีผลใช้อยู่ ยิ่งการันตีการสืบทอดอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์และพวกต่อไป

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2114361?utm_source=PANORAMA_TOPIC

เตลิวิสิ

"ปชป." แยม "คมสัน-ชินแสใจ" โบกมือลา ชบ พปชร.

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10.04 น



“ชินนทร์”ไม่หวั่น “คมสัน พันธุ์วิชาติกุล” ยื่นหนังสือลาออกจากพรรค หลังเชื่อเรื่องดวง เตรียมคนใหม่ ลงสนามแทน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายชินนทร์ รุ่งแสง อดีตส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนตัวจากกรณีที่มีข่าวว่าอดีตส.ก. เขตบางพลัด พรรคประชาธิปัตย์ นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล หรือชินแสใจ ได้ประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยเหตุผลตามคำแนะนำของพ่อผู้เป็นชินแสดวงฮวงจุ้ย ว่า นายคมสันถือเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ทำงานร่วมกับตนเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นคนที่พรรคประชาธิปัตย์ดูแลให้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะที่ปรึกษาของคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งตนในฐานะที่ พรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้ดูแลพื้นที่บางพลัดบางกอกน้อยรู้สึกเสียดาย แต่ก็ยอมรับในการตัดสินใจและขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการที่ตั้งใจจะช่วยเหลือส่วนรวมสังคมชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

นายชินนทร์ ยังกล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องในพื้นที่บางพลัดไม่กังวล เพราะพื้นที่บางพลัดถือเป็นพื้นที่เก่าแก่ที่พรรคประชาธิปัตย์ และมีคนของพรรคทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญมีผู้สนใจที่พร้อม และมีคุณสมบัติที่จะมาลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพฯแทนนายคมสัน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ กำลังพิจารณาตัดสินใจ ส่งสมัครอยู่หลายคนในขณะนี้ ทั้งนี้ ยังไม่ทราบว่าจะย้ายไปอยู่พรรคการเมืองไหน แต่ได้ยินมาว่าจะไปอยู่พรรคพลังประชาชนรัฐ(ปปชร.)

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/849501>

‘ยุทธพงศ์’ ยัน ‘เพื่อไทย’ เดินหน้าแก้ไข รธน. ทั้งฉบับ แก้ให้ใช้บัตร ลต. 2 ใบ-ปิดสวิตช์ ส.ว.
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 - 11:28 น.



“ยุทธพงศ์” ยัน “เพื่อไทย” เดินหน้าแก้ไขรธน.ทั้งฉบับ และแก้ให้ใช้บัตรลต. 2 ใบ-ปิดสวิตช์ส.ว. ลั่นพร้อมส่ง
ผู้สมัครสู่ทั้ง 350 เขต หากยุบสภา มั่นใจได้ส.ส.เพิ่ม โว ลต. 5 ครั้งหลังได้ ส.ส.มากที่สุดมาตลอด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคพท. แถลงถึงกรณีพรรค พท. เตรียมยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 ร่าง ว่า พรรคพท. ยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งแก้รัฐธรรมนูญแบบแก้ทั้งฉบับ คือยื่นให้มีการแก้ไข มาตรา 256 แบบปีที่แล้วโดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 และแก้ไขเป็นรายมาตราเพื่อเพิ่มสิทธิ และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย, เสนอแก้บัตรเลือกตั้ง เป็นการเลือกตั้งเลือกตั้ง 2 ใบ และการแก้มาตรา 272 เพื่อปิดสวิตช์ส.ว.

ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้ประชุมกันอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ และจะได้มีการแถลงข่าวถึงท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ท่าทีของรัฐบาลไม่จริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยวิปรัฐบาลระบุว่า วันที่ 22 มิถุนายนที่มีการประชุมร่วมรัฐสภาจะนำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาก่อน ทั้งที่รู้ว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ต้องผ่านการทำพ.ร.บ.ประชามติ ก่อน แต่ พ.ร.บ.ประชามติ ยังไม่ได้พิจารณา แทนที่คุณจะนำพ.ร.บ.ประชามติมาพิจารณา ก่อน กลับเอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาพิจารณา ก่อน สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามถึงกระแสข่าวการยุบสภา นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า พรรคพท.พร้อม หากมีการยุบสภา และไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราก็พร้อมสำหรับการเลือกตั้ง และมั่นใจว่าเราจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นด้วย การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา แม้เราจะได้เพียงส.ส.เขต แต่เราก็เป็นพรรคอันดับ 1 เราได้ส.ส.มากกว่าพรรคอันดับ 2 ถึงประมาณ 20 เสียง ซึ่งโดยปกติแล้วพรรคอันดับ 1 ชนะพรรคอันดับ 2 ถึง 20 เสียง เราต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ที่เราไม่ได้ตั้งรัฐบาล เพราะคุณใช้กติกาที่ให้ส.ว.มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกฯ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็พร้อมสู้ โดยจะส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขต แต่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือให้เลือกตั้งคน เลือกทั้งพรรค เราก็ยังขำนาญใหญ่ เราได้แชมป์มาตลอด โดยการเลือกตั้ง 5 หลังสุดของประเทศไทย พรรคพท.ที่ถอยออกมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย (ทรท.) เราก็ได้แชมป์มาตลอด เราได้ส.ส.มากที่สุดในสภา ดังนั้น ความเป็นพรรคการเมืองอันดับ 1 ของประเทศไทย เราไม่หวั่นไหว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2773616

'พท.' ลั่น 'แก้ รธน.' ทั้งฉบับ ปิดสวิตช์ ส.ว. เปลี่ยนระบบเลือกตั้ง เป็น 2 ใบ
13 มิถุนายน 2564 23



"ยุทธพงศ์" เผย พท. พร้อมแก้รธน. ทั้งฉบับ ปิดสวิตช์ ส.ว. เปลี่ยนระบบเลือกตั้ง เป็น 2 ใบ ระบุ พรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ 14 มิ.ย.นี้ ชัด รัฐบาล ไม่จริงใจ แทนที่จะดัน ร่างพ.ร.บ.ประชามติ ให้เสร็จก่อน ดักคอ อาจใช้เทคนิคเดิมให้ลืมนึก

ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงข่าวรายสัปดาห์ถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า พรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราจะดำเนินการยื่นแก้ไขทั้งฉบับ ตาม ม.256 แม้จะเคยถูกโหวตคว่ำไปเมื่อปีที่แล้ว โดยไม่แตะหมวด 1-2 นอกจากนั้น ในส่วนของการแก้ไขรายมาตรา เราจะขอแก้ไขในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในหมวดที่ 3 รวมถึง เรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้ง เป็นบัตร 2 ใบ และจะยื่นแก้ไข ม.272 ในเรื่องของการปิดสวิตช์ ส.ว.

นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า ส่วนรายละเอียดทั้งหมด ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ จะมี การประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน และนายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรค จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

"ยืนยันพรรคเพื่อไทย ยังยืนยันมุ่งมั่นในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อให้เป็นประชาธิปไตย แต่ท่าทีของรัฐบาล ไม่จริงใจในการแก้ เพราะร่างพ.ร.บ.ประชามติ ยังค้างการพิจารณาอยู่ใน วิปรัฐบาลบอกแล้วว่า วันที่ 22 มิ.ย. ที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา จะเอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาก่อน อย่างที่เรารู้การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ต้องทำประชามติ ก่อน ร่างพ.ร.บ.ประชามติ ยังไม่พิจารณา แล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทันหรือไม่อย่างไร แทนที่จะเอาพ.ร.บ.ประชามติ ขึ้นมาให้เสร็จก่อน แล้วค่อยเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้จริงใจ อาจจะใช้เทคนิคเหมือนคราวที่แล้วเพื่อให้ลืมนึกไปอีก" นายยุทธพงศ์ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943271>

"ยุทธพงศ์" ย้ำจุดยืนเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ลั่นพร้อมเลือกหากยุบสภา
13 มิ.ย. 2564



เพื่อไทย ยืนจุดยืนแก้รธน.ทั้งฉบับ อัดรัฐบาลไม่จริงใจแก้ไข ลั่นพร้อมเลือกตั้งใหม่ หากยุบสภา มั่นใจได้ส.ส.เพิ่มแน่ บอกนายกฯ สอบตกชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน จวกกองทัพเรือ เปิดเพจชวนเชื่อเรื่องเรือดำน้ำ ทำท่าโพลสำรวจความต้องการ

วันนี้ (13 มิ.ย.64) ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เพื่อไทยยังยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะยื่นแก้แบบทั้งฉบับตามมาตรา 256 แต่ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ส่วนการแก้ไขมาตราจะแก้ไขเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนไทย ในหมวด 3 และการแก้บัตรเลือกตั้งเป็นแบบ 2 ใบ และแก้ไขมาตรา 272 การปิดสวิสช์ ส.ว. โดยในวันพรุ่งนี้(14มิ.ย.) จะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านและแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้ มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจำกันได้จะพบว่าขณะนี้ พ.ร.บ. ประชามติยังคงค้างอยู่ในสภา ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลระบุว่าในวันที่ 22 มิถุนายน ที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา จะนำเรื่องรัฐธรรมนูญเข้าสภาก่อนทั้งที่ควรนำพ.ร.บ.ประชามติเข้าสภาตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอาจมีการล้มกระบวนการเหมือนครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นก็ได้

นายยุทธพงศ์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภา ว่า พรรคเพื่อไทยมีความพร้อม หากยุบสภาเร็วก็พร้อมที่จะเลือกตั้ง โดยพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าจะได้ ส.ส.เพิ่ม ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นพรรคอันดับ 1 ควรเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่เพราะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทำให้ ส.ว.เลือกนายกฯ แต่หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ดังเช่นรัฐธรรมนูญปี 40 อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยเป็นแชมป์มาตลอด ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย เมื่อเป็นพรรคการเมืองอันดับ 1 ก็พร้อมสำหรับการเลือกตั้ง

สำหรับผลการลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านบาทนั้น การอภิปรายครั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบไม่ตรงคำถามและไม่ยอมตอบสาระสำคัญ กรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผ่านพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว พรรคร่วมฝ่ายค้านมองว่า เป็นเหมือนการตีเช็คเปล่าให้นายกรัฐมนตรี 5 แสนล้านบาท เพราะเอกสารการชี้แจงของรัฐบาลไม่มีรายละเอียดในการใช้เงิน มีเพียงระบุว่าเงิน 5 แสนล้านบาท เป็นเงินที่กู้มาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านพยายามบอกรายการให้ออกเป็นพ.ร.บ.งบกลางปี แทนการออกพ.ร.ก.กู้เงิน แต่ฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมทำ นอกจากนี้ในการอภิปราย พลเอกประยุทธ์ ก็ไม่เข้ามาชี้แจงตั้งแต่ช่วงแรก จนมีส.ส.เสนอให้จับข้อสรุปประชุม เมื่อมาแล้วก็ไม่ยอมตอบคำถาม แต่กลับข่มขู่ส.ส.ฝ่ายค้านแทน เช่น การบอกว่าโชคดีในสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครอง ทั้งนี้ตนถือ

ว่านายกฯสอบตกเพราะชี้แจงไม่ได้ ไม่พูดรายละเอียดพูดแต่สำนวนโวหาร และในช่วงท้ายของการชี้แจงยังต่อว่าส.ส.ที่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวใต้ถุนสภา ทั้งหมดนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามฝ่ายค้านเลย ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและวัคซีน นอกจากนี้ นายกฤษฎพงศ์ ยังกล่าวถึงการประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี 2565 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เริ่มประชุมจากภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงถึงการจัดเก็บรายได้ในปีหน้า รวมจำนวน 3.1 ล้านล้านบาท ส่วนงบประมาณในปีนี้ สามารถจัดเก็บรายได้ จำนวน 3.3 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้าพิจารณาตั้งอนุกรรมาธิการ 8 คณะ เพื่อพิจารณาแผนงานพื้นฐานและยุทธศาสตร์รวม 8 ด้าน แบ่งเป็น คณะที่ 1 คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายและทุนหมุนเวียน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆที่พิจารณารวมวงเงิน 381,783 ล้านบาท

คณะที่ 2 คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ไอซีที รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 142,378 ล้านบาท คณะที่ 3 คณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 167,716 ล้านบาท คณะที่ 4 คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด อบจ. กทม. และพัทยา วงเงิน 55,813 ล้านบาท คณะที่ 5 คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น วงเงิน 257,314 ล้านบาท คณะที่ 6 คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา วงเงิน 176,549 ล้านบาท คณะที่ 7 คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการ 1 ด้านการบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล และท่องเที่ยวภาคใต้ วงเงิน 144,925 ล้านบาท และคณะที่ 8 คณะอนุกรรมาธิการ 2 ด้านทรัพยากรน้ำ วงเงิน 63,251 ล้านบาท

นายยุทธพงศ์ กล่าวต่อ การเปิดแผนเพจเฟซบุ๊กของกองทัพเรือ เพื่อเปลี่ยนแนวความคิดของประชาชนที่มีต่อการจัดซื้อเรือดำน้ำ โดยมองว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำในขณะนี้ไม่มีความจำเป็น เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วยังมีการถกเถียงว่าจะซื้อเพิ่มอีก 2 ลำ จึงถอนเรื่องออกไป แต่มาปีนี้ เรื่องนี้ถูกพูดถึงอีกครั้ง จึงมองว่ายังไม่มีความจำเป็น เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแก้ไข พร้อมทำให้มหาวิทยาลัยหรือสื่อมวลชนทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่

อ้างอิง : <https://www.nationtv.tv/main/content/378826440>

“นพดล” เผย เพื่อไทยเตรียมเสนอใช้บัตรลด. 2 ใบ - เปิดทางส.ส.เลือกนายกฯ 1 คน 1 เสียง ให้อำนาจพรรคเท่าเทียม

สยามรัฐออนไลน์ 13 มิถุนายน 2564 11:44 น.



เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศให้สัมภาษณ์ว่า นอกจากการเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว เราต้องหาทางออกให้ประเทศที่ยังยืนด้วยการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่งพรรคการเมืองต่างๆ จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาในเร็วๆนี้ โดยพรรคเพื่อไทยจะเสนอหลายประเด็น ซึ่งสองประเด็นสำคัญคือแก้ไขระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร 2 ใบ และการแก้ไขตัดอำนาจ ส.ว.และให้สภาผู้แทนฯเป็นผู้เห็นชอบตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งแนวทางนี้มีหลายพรรคเห็นด้วย ส่วนการแก้จะสำเร็จหรือไม่คงต้องรอดูการพิจารณาของรัฐสภา

นายนพดล กล่าวต่อว่าสมาชิกรัฐสภาคงตระหนักดีว่ากติการัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมเป็นรากฐานของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และจะเอื้อให้เกิดความไว้วางใจในหมู่คนไทยด้วยกัน ซึ่งถ้าไม่วางใจกัน ความปรองดองก็เกิดขึ้นยาก และคนที่เสียโอกาสคือคนไทยและประเทศไทย นอกจากนั้นตนมี 5 เหตุผลที่ควรเสนอแก้ 2 ประเด็นข้างต้นคือ 1. การเลือกตั้งบัตร 2 ใบทำให้ประชาชนมีตัวเลือกว่าจะเลือกพรรคและเลือกตัวคน ไม่ต้องถูกบีบให้กาใบเดียว ทำให้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้ตรงจุด

นายนพดล กล่าวว่า 2. การใช้บัตร 2 ใบไม่ได้เอื้อให้พรรคใด ทุกพรรคมีสิทธิแข่งขันเท่าเทียม 3. การแก้ไข ส.ส. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบตัวนายกฯ เพราะประชาชนเป็นผู้เลือก ส.ส. เคารพหลักการ 1 คน 1 เสียงหรือ one man one vote ทำให้ทุกพรรคแข่งขันทางการเมืองและเข้าสู่อำนาจอย่างเท่าเทียม 4. เราเรียกร้องความรักความสามัคคีในหมู่คนไทย แต่กติกาที่ไม่เป็นธรรมในบางเรื่องเป็นอุปสรรคในการสร้างความเป็นธรรมและความปรองดอง และ 5. การแก้ข้างต้นจะทำให้มีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง การเมืองมีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีมากขึ้น

"เวลาเราจะหาวัคซีนโควิด เราต้องการวัคซีนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล แต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นรัฐธรรมนูญเราก็ควรแก้ไขให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นมิใช่หรือ" นายนพดล กล่าว

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/252484>

'นพดล' ท้องคาถาแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเป็นทางออกประเทศ
13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:59 น.



13 มิ.ย. 2564 นายนพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า นอกจากแรงจูงใจวัคซีนโควิด 19 แล้ว ต้องการทางออกให้ประเทศที่ยั่งยืนด้วยการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย พรรคการเมืองต่างๆจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาในเร็วๆนี้ พรรคเพื่อไทยจะเสนอหลายประเด็น สองประเด็นสำคัญคือ แก้ไขระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร 2 ใบ และการแก้ไขตัดอำนาจ ส.ว.และให้สภาผู้แทนฯเป็นผู้เห็นชอบตัวนายกฯ แนวทางนี้มีหลายพรรคเห็นด้วย ส่วนการแก้จะสำเร็จหรือไม่คงต้องรอดูการพิจารณาของรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาคงตระหนักดีว่ากติการัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมเป็นรากฐานของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และจะเอื้อให้เกิดความไว้วางใจในหมู่คนไทยด้วยกัน ซึ่งถ้าไม่ไว้วางใจกัน ความปรองดองก็เกิดขึ้นยาก และคนที่เสียโอกาสคือคนไทยและประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี 5 เหตุผลที่ควรเสนอแก้ 2 ประเด็นข้างต้นคือ

1. การเลือกตั้งบัตร 2 ใบทำให้ประชาชนมีตัวเลือกว่าจะเลือกพรรคและเลือกตัวคน ไม่ต้องถูกบีบให้กาใบเดียว ทำให้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้ตรงจุด
2. การใช้บัตร 2 ใบไม่ได้เอื้อให้พรรคใด ทุกพรรคมีสิทธิแข่งขันเท่าเทียม
3. การแก้ไข ส.ส. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบตัวนายกฯ เพราะประชาชนเป็นผู้เลือก ส.ส. เคารพหลักการ 1 คน 1 เสียงหรือ one man one vote ทำให้ทุกพรรคแข่งขันทางการเมืองและเข้าสู่อำนาจอย่างเท่าเทียม
4. เราเรียกร้องความรักความสามัคคีในหมู่คนไทย แต่กติกาที่ไม่เป็นธรรมในบางเรื่องเป็นอุปสรรคในการสร้างความเป็นธรรมและความปรองดอง
5. การแก้ไขข้างต้นจะทำให้มีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง การเมืองมีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีมากขึ้น เวลาเราจะหาวัคซีนโควิด เราต้องการวัคซีนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล แต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นรัฐธรรมนูญก็ควรแก้ไขให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นมิใช่หรือ

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/106198>

'จรินทร์' เปิดตัว 'แทนคุณ-จิตติ' ลงสมัคร สส.-สก. เขตบางเขน
13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12:53 น.



13 มิถุนายน 2564 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “จรินทร์ ออนทัวร์” เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในอนาคตที่จะมาถึง สำหรับในกรุงเทพมหานครว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อม โดยเฉพาะตัวผู้สมัคร ส.ส. ก็ได้เตรียมไว้เกือบครบ 100% แล้ว รวมถึงตัวผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต ก็เตรียมไว้แล้ว 90% และในการลงพื้นที่เขตบางเขนวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวผู้สมัคร เขตบางเขนสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้

โดยผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ ในเขตบางเขน คือ นายแทนคุณ จิตต์อิสระซึ่งเคยเป็น ส.ส. กทม. มาแล้ว พร้อมทั้งเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก. เขตบางเขน นายจิตติ ปิเลียน อดีต ส.ข. กรุงเทพฯ เขตบางเขน โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีให้เลือก ส.ส. 1 คน และ ส.ก. 1 คน ดังนั้นถือว่าในเขตบางเขนพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมผู้สมัครครบแล้วทั้ง 2 คน

พร้อมกันนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้รัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคว่า พรรคยืนยันแนวทางในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป โดยประเด็นสำคัญที่ได้ยกวางขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมี 6 ประเด็น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้ว และในสัปดาห์หน้าพรรคประชาธิปัตย์จะได้หารือร่วมกันระหว่างพรรคภูมิใจไทย กับพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้าง ก่อนที่จะยื่นสู่ที่ประชุมรัฐสภาในนามของพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรคต่อไป หากพรรคพลังประชารัฐจะเข้าร่วมด้วยก็ยินดีจะให้เข้าร่วม แต่ต้องรอผลการพิจารณาสัปดาห์หน้าก่อน ส่วนจะมีพรรคการเมืองใดเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยในแต่ละประเด็นนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละพรรคการเมืองจะเป็นผู้พิจารณา

“พรรคประชาธิปัตย์มีหลักในการพิจารณาว่าจะสนับสนุนร่างไหนหรือไม่ที่ชัดเจนว่าร่างนั้นจะต้องนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ไม่ใช่แก้แล้วถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่นับสนุน” หัวหน้าพรรคกล่าว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/106202>

'ปชป.' พร้อมเลือกตั้งวางตัวผู้สมัคร ส.ส.กทม. ครบเกือบ 100% แล้ว
13 มิถุนายน 2564



"จรินทร์" เผย ปชป. เตรียมผู้สมัครส.ส.กทม. เกือบครบ 100% แล้ว รวมถึง ผู้สมัคร ส.ก. 50 เขต ถือโอกาสเปิดตัว "แทนคุณ" ลง บางเขน จ่อถก "ภท.-ชทพ." ถึงแนวทางแก้รธน. ก่อนยื่นในนาม 3 พรรคร่วม ยัน แก้วแล้วไม่ถอยหลังลงคลอง

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี แลรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “จรินทร์ ออนทัวร์” เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในอนาคตที่จะมาถึงสำหรับในกรุงเทพมหานครว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อม โดยเฉพาะตัวผู้สมัคร ส.ส. ก็ได้เตรียมไว้เกือบครบ 100% แล้ว รวมถึงตัวผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต ก็เตรียมไว้แล้ว 90% และในการลงพื้นที่เขตบางเขนวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวผู้สมัคร เขตบางเขนสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้

โดยผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ ในเขตบางเขน คือ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ซึ่งเคยเป็นส.ส. กทม. มาแล้ว พร้อมทั้งเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก. เขตบางเขต นายจิติ ปิเลี่ยน อดีต ส.ช. กรุงเทพฯ เขตบางเขน โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีการเลือกส.ส. 1 คน และ ส.ก. 1 คน ดังนั้น ถือว่าในเขตบางเขนพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมผู้สมัครครบแล้วทั้ง 2 คน

พร้อมกันนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้รัฐธรรมนูญในส่วนพรรคว่าพรรคมียืนยันแนวทางในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป โดยประเด็นสำคัญที่ได้ยกวางขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมี 6 ประเด็น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้ว และในสัปดาห์หน้าพรรคประชาธิปัตย์จะได้หารือร่วมกันระหว่างพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กับพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้าง ก่อนที่จะยื่นสู่ที่ประชุมรัฐสภาในนามของพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรคต่อไป หากพรรคพลังประชารัฐจะเข้าร่วมด้วยก็ยินดีจะให้เข้าร่วม แต่ต้องรอผลการพิจารณาสัปดาห์หน้าก่อน ส่วนจะมีพรรคการเมืองใดเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยในแต่ละประเด็นนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละพรรคการเมืองจะเป็นผู้พิจารณา

“พรรคประชาธิปัตย์มีหลักในการพิจารณาว่าจะสนับสนุนร่างไหนหรือไม่ที่ชัดเจนว่า ร่างนั้นจะต้องนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ไม่ใช่แก้วแล้วถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่นับสนุน” นายจรินทร์ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943278>

'เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ' ส่องแผน 'ปชป.' จัดทัพเลือกตั้ง
13 มิถุนายน 2564



"จूरินทร์" เน้นย้ำลูกพรรคเตรียมพร้อมลงเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ ในสถานการณ์อุบัติเหตุทางการเมืองที่ผันผวนได้ทุกนาที

ท่ามกลางการขยับจากหลายพรรคการเมืองต่อความพร้อมเตรียมการเลือกตั้ง สอดรับกระแสยุบสภา ภายหลังร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ผ่านสภาไปแล้วช่วงปลายปี 2564 กำลังเป็นปัจจัยชี้วัดทิศทางทางการเมือง เช่นเดียวกับภาพการเตรียมเลือกตั้งของพรรคพลังประชาชนรัฐต่อ "พลังชุด" ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค.2562

ในฐานะที่ "พลังประชาชน" ถือความได้เปรียบแก่นำรัฐบาล และอยู่ในกลไกทรงอำนาจจากกลุ่ม "3 ป." ทำให้หลายพรรคการเมืองจับตาท่าทีเคลื่อนไหวจากพลังประชาชนในการเตรียมเลือกตั้งว่าจะเป็นไปได้ในทิศทางใด เมื่อ "ไฟยุบสภา" ในมือพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นดัชนีทางการเมืองในอนาคตข้างหน้า

แต่หากมองไปที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่าง "ประชาธิปัตย์" ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาได้จัดทัพเตรียมพร้อมการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าพรรคการเมืองอื่น ตั้งแต่การเปิดรับคนรุ่นใหม่ แะการดึงอดีตผู้สมัคร หรือรัง ส.ส.ไม่ให้ย้ายพรรค เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 มีกลุ่มอดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ในปี 2554 เลือดใหม่ย้ายออกจากพรรคไปทั้งหมด 17 คน

เป็นการย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชาชนถึง 9 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) 7 คน และพรรคท้องถิ่นไทย 1 คน แบ่งเป็น ภาคใต้ 7 คน ทั้งหมดย้ายไปสังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทย ประกอบด้วย จ.นราธิวาส 3 คน คือนายสุรเชษฐ์ แวอาแซ นายรำริมามะ นายเจอะอาหมิง โตะตาหยง , จ.สุราษฎร์ธานี 3 คน คือนายธานี เทือกสุบรรณ นายเชน เทือกสุบรรณ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ , จ.ยะลา 1 คน คือนายอัปดุลการิม เต็งกะรีนา ภาคตะวันออก 5 คน ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชาชน ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา 2 คน คือนายบุญเลิศ ไพรินทร์ พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ , จ.จันทบุรี 2 คน คือนายธวัชชัย อาานามพงษ์ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา , จ.ชลบุรี 1 คน คือนายสรวุฒิ เนื่องจำนง

กทม. 3 คน ประกอบด้วย นายชื่นชอบ คงอุดม ย้ายไปพรรคท้องถิ่นไทย , นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ย้ายไปพรรคพลังประชาชน และภาคกลาง 2 คน ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชาชน ประกอบด้วย จ.สระบุรี 1 คน คือน.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย , จ.กาญจนบุรี 1 คนคือนายประชา โพธิพิพิธ

การเตรียมความพร้อมครั้งนี้ "ประชาธิปัตย์" พยายามฟอร์มทีมสรรหาผู้สมัคร 350 คนให้พร้อมที่สุด เพื่อวางเป้ากลับมาเป็นพรรคการเมืองใหญ่ให้ได้อีกครั้ง จากโมเดลการสรรหาผู้สมัครมาจาก 3 กลุ่มประกอบด้วย 1.อดีตผู้สมัครเดิมที่ยังทำพื้นที่ 2.ผู้สมัครหน้าใหม่ และ 3.อดีตผู้สมัครที่ย้ายกลับมาเป็นสมาชิกพรรค ในแคมเปญ "เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ"

โดยเฉพาะในกลุ่ม "ลูกหม้อเก่า" ที่กลับมาอยู่กับประชาธิปไตย ซึ่ง "จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์" หัวหน้าพรรค ได้ประเดิมการเปิดรับ "ยุคคน ๖๖ ปี" อดีต ส.ส. จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 ที่ย้ายกลับมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอีกครั้ง

ภายหลัง "ยุคคน" ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐจากการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 การกลับมาบ้านครั้งนี้ "ยุคคน" ยังนำ "ซรัตน์ เนรัญชร" รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และ ทพ.อิทธิพล จังสิริมงคล อดีตแพทย์โรงพยาบาลศูนย์จันทบุรี มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วย

ในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค เคยได้เสียง ส.ส.จันทบุรีทั้ง 3 ที่นั่ง แต่จากผลเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค.2562 ในพื้นที่ 3 เขตจันทบุรีกลับเป็นพรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส.ยกจังหวัด เอาชนะคู่แข่งอันดับ 2 จากพรรคพลังประชารัฐได้ทั้ง 3 ที่นั่ง ซึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 2 "ยุคคน" แพ้ให้กับ "จารึก ศรีอ่อน" จากพรรคอนาคตใหม่ซึ่งได้ 28,750 คะแนน เพียง 984 คะแนนเท่านั้น

การกลับมาของ "ดริ่มทีมจันทบุรี" ครั้งนี้ประชาธิปัตย์มั่นใจว่าจากตัวเลขผลคะแนนที่ไม่ขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะทำให้ประชาธิปัตย์มีโอกาสกลับมาเอาชนะในเขต 2 จากการทำพื้นที่ของ "ยุคคน" และผลงานประชาธิปัตย์ในนโยบายประกันรายได้พืชผลการเกษตร

ส่วนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ซึ่ง "จรินทร์ อ่อนท้าว" เมื่อวันที่ 11-12 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นอีกโซนหนึ่งพื้นที่เขตเลือกตั้ง 6 จังหวัดประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์เคาะผู้สมัครครบแล้วทั้ง 11 เขตเช่นกัน

ขณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพฯ "ประชาธิปัตย์" ได้เปิดตัว "กิตพล เชิดชูกิจกุล" ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตสวนหลวง-ประเวศ และเป็นอดีตส.ก. 4 สมัยในแคมเปญ "จรินทร์ อ่อนท้าว" ระหว่างการลงพื้นที่ทั่วทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ เขตสวนหลวง-ประเวศ เพื่อเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

การเปิดตัว "กิตพล" ครั้งนี้ ถือว่าประชาธิปัตย์ได้ประเดิมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.กทม.เป็นคนแรกจากทั้งหมด 30 เขต ซึ่งการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ประชาธิปัตย์ไม่ได้ ส.ส.กทม.แม้แต่ที่นั่งเดียว และได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตของพรรคการเมืองเป็นอันดับที่ 4 ที่ 474,820 คะแนน เป็นรองพรรคอนาคตใหม่ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทย

แต่สนามเลือกตั้ง กทม.รอบนี้ "ประชาธิปัตย์" ในยุค "จรินทร์" ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องกลับมาได้เสียงชาว กทม.ได้อีกครั้ง ทั้งจาก ส.ส. ส.ก. หรือผู้ว่า กทม. ผ่าน 3 กลไกผู้สมัครที่ได้วางไว้ เพื่อโอกาสกลับมาเป็นพรรคขนาดใหญ่หรือพรรคขนาดกลางที่จะเป็น "ตัวแปรสำคัญ" ในการตั้งรัฐบาลชุดต่อไป

ตลอดการร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐมาตลอด 2 ปี ประชาธิปัตย์ยุค "จรินทร์" พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและเร่งสร้างผลงานผ่าน 6 กระทรวง โดยเฉพาะการประคับประคองเป้าหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ให้ไปตลอดรอดฝั่งให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

ที่สำคัญ "จรินทร์" ยังเน้นย้ำลูกพรรคให้เตรียมความพร้อมในการลงเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ ในสถานการณ์รองรับอุบัติเหตุทางการเมืองที่กำลังผันผวนทุกนาที่.

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943226>

การเมืองเรื่อง 'ยุบสภา'

เส้นใต้บรรทัด

จิตกร บุชบา

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 02.00 น.



พยายามไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กันมาข้ามปีแล้วเริ่มตั้งแต่ “วิ่งไล่ลุง” มีอบสามนิ้ว จนมาถึงกลุ่มไทยไม่ทน กลุ่มประชาชนคนไทย และล่าสุด คือ ปลุกกระแส “ยุบสภา”

1) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ยกผลโพลล์สำนักวิจัยซูเปอร์โพลว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนนิยมถึงร้อยละ 30.8 ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปและยืนยันว่าไม่มีการยุบสภานั้น ถือว่า ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุด ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรเลื่อนขั้นให้เป็นรัฐมนตรีได้แล้ว เพราะมุ่งมั่นขจัดปัดเป่าตอบโต้ให้นายกรัฐมนตรีทุกดอกจนเข้าตาประชาชน ถ้าไปลงสมัครสส.นครราชสีมา ก็คงนอนมาตั้งแต่ในมุ้ง พลเอกประยุทธ์บริหารบ้านเมืองมา 7 ปี ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลย ดีเลิศประเสริฐศรี สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีให้ครบ 20 ปีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่วางเอาไว้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีมือบดตั้งเค้ามาจับไล่แล้ว จึงอยากให้ ดร.เสกสกลแนะวิธีให้พลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจอย่างไรให้ปลอดภัยดีกว่า และเมื่อพลเอกประยุทธ์หมดอำนาจ ดร.เสกสกลจะอย่างไร จะไปอยู่ที่ไหน

ที่ยืนยันว่านายกฯจะไม่ยุบสภา ขณะที่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันไปแล้วเช่นกัน แต่ขอให้มองย้อนไปว่า ทุกครั้งถ้า ดร.วิษณุพูดว่า รัฐบาลจะไม่ทำอะไร อีกไม่นานต่อมารัฐบาลก็จะทำอย่างนั้นทุกครั้ง คำพูดของเนติบริกรจึงต้องตีความหมายทางการเมืองในทางตรงกันข้ามทุกครั้ง

“เพราะฉะนั้น รัฐบาลนี้จึงนับเวลาถอยหลังได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าพรรครัฐบาลใดจะซัดตบไว้วางกัน การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร ยุบสภาเมื่อไรก็แพแตกเมื่อนั้น เพราะรัฐธรรมนูญอนุญาตให้สส.สังกัดพรรคใน 30 วันก่อนวันเลือกตั้ง หากนายกฯยุบสภา กกต.ก็ต้องจัดเลือกตั้งภายใน 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ท่านสส.ผู้ทรงเกียรติทุกท่านจึงมีสิทธิย้ายพรรคตามรัฐธรรมนูญได้ทุกคน” นายวัชระกล่าว

2) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โปสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้...

“ผมไม่คิดว่าการยุบสภาจะเกิดเร็วเหมือนที่หลายฝ่ายประเมิน ทั้งการกระทบกระทั่งระหว่างพรรคร่วมหรือรอบประมาณผ่านเป็นข้อวิเคราะห์ในการเมืองปกติ แต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์พิเศษ มีโรคระบาดร้ายแรงซึ่งการรับมือของรัฐบาลถูกวิจารณ์อย่างหนัก ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง การฉีควัคซีนแม้ปริมาณจะเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เกิดความเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามเป้า 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี

ผมเชื่อว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงโดยนายกฯ ก่อนการฉีดวัคซีนเกิน 50% ของประเทศ และรัฐบาล ตั้งใจจะอยู่จนใช้เงินกู้กรอบสุดท้าย 500,000 ล้านบาทไปแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่ง

ถึงจะมี 250 สว. เป็นกุมารทอง แต่คงไม่ต้องการบาคหน้าลงพื้นที่ ในสภาพที่ประชาชนกำลังรอ ทั้ง วัคซีน และการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ น่าจะเห็นความชัดเจนช่วงต้นปีหน้า ถ้าจะมีการยุบสภาคงเป็น ไตรมาส 2 ของปี'65 ไปแล้วมากกว่า

ดังนั้น เรื่องเร่งด่วนที่นายกฯต้องสำเหนียกให้มาก คือ การบริหารจัดการวัคซีน เท่าที่เห็นเป็นการเน้น ปริมาณเข้าและโชว์ความหลากหลายด้วยการเซ็นสัญญาภัยภัยต่างๆ มากขึ้น แต่เวลาที่ทุกตัวจะเข้ามา ทั้งไฟเซอร์ โมเดอร์นา จอห์นสันฯ รวมทั้งซิโนฟาร์มหรืออื่นๆ คาดว่าจะเป็นไตรมาสสุดท้าย

ถ้าดูจากยอดฉีดรายวันตอนนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ วัคซีนจะล้นมือช่วงปลายปีหรือไม่ เพราะทุกรายจะ เข้ามาพร้อมกัน ถ้าไม่วางแผนการกระจายและเพิ่มปริมาณการฉีดรองรับไว้ ปัญหาจะกลับด้าน ต้นปีวัคซีนขาด ปลายปีคนฉีดไม่พอ ประชาชนต้องรอเหมือนเดิม รัฐบาลมองเรื่องนี้หรือยัง และเตรียมการรับมืออย่างไร”

3) เมื่อเทียบ “การมอง” ของทั้งสองคนข้างต้น อารมณ์ของวัชระ เพชรทอง หนักไปทาง “หมั่นไส้ไอ้แรม โป้” มากกว่ามุ่งวิเคราะห์อย่างลุ่มลึก ขณะที่ณัฐภูมิมองได้ลึกกว่า และแสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็น

ขณะนี้ ยังไม่มีเหตุปัจจัยใด ท่วมท้น กัดค้น จนรัฐบาลต้องเร่งรีบยุบสภาเลย ก็อย่างที่ณัฐภูมิว่า “ถึงจะมี 250 สว.เป็นกุมารทอง แต่คงไม่ต้องการบาคหน้าลงพื้นที่ ในสภาพที่ประชาชนกำลังรอ ทั้งวัคซีน และการเยียวยา ความเสียหาย”

4) พล.อ.ประยุทธ์ มีคะแนนนิยมถดถอยลง แม้อุทสาหาบจะช่วยปั่นกระแสเรื่อง “ขอบคุณนายกฯ ที่ทำให้ คนไทยได้ดูการถ่ายทอดฟุตบอล” แก่แก้อ แก่หน้า หาเรื่องประจบสอพลอเจ้านายไปวันๆ แต่ในเวลาที่คุณส่วนใหญ่ อยากฉีดวัคซีน อยากทำมาหากิน อารมณ์ดีใจได้ดูฟุตบอลก็แค่การ “ช่วยตัวเอง” แก่ชัด ลดกำหนดไปวันๆ ไม่ได้เติม เต็มความสุขที่แท้จริง หรือ “คืนความสุข” ให้ประชาชนอย่างแท้จริง ก็เหมือนที่ถูกตีตึงและฉายภาพให้เห็นในการ อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินในสถานนั้นแหละ ว่าถ้าเอามาทำอะไร ยุทธศาสตร์การใช้เงินกู้จะเป็นแบบเดิมไหม คือ เน้นการแจก มากกว่ายุทธศาสตร์จัดหาวัคซีน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นการ “บ่าบัด” ในระยะสั้นๆ แต่ไม่ใช้การส่งเสริม ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามวาทกรรมที่เคยประดิดประดอยขึ้นมาหาคะแนนนิยม

5) รัฐบาลขณะนี้ ยังไม่มีเหตุผลใดที่จะใช้ประกาศการ “ยุบสภา” ได้เลย เพราะพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ “สละเรือ” ยังกอดคอ จูบปากกันเหนียวแน่น แม้มีเรื่องระหองระแหงบ้าง แต่ก็ “เคลียร์” กันได้ คนที่ระหองระแหง ที่สุด อย่าง นายอนุทิน ชาญวีร์กุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวยุบสภา มีเข้าหามาบ้างหรือไม่ ว่า ไม่มีและพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วว่า ไม่มีขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังเป็นไปด้วยดี

ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เคยพูดอะไรกับหัวหน้า พรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า トラบใดที่นายกฯ ยังสั่งงานตนทางไลน์ วันหนึ่งประมาณ 20 ครั้ง ก็ถือว่า อาการตนคืออยู่ คนเราถ้าไม่อยากจะทำงานคงไม่สั่งหรือมั่ง นายกฯสั่งงานตนหัวฟูหมดแล้ว

เมื่อถามว่า การสั่งงานมากขนาดนั้น ดูแล้วนายกฯ กังวลเรื่องอะไร นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี เพียงแต่ หายใจเข้าหายใจออกเป็นงาน บางครั้งตนบอกนายกฯ พักได้แล้วเพราะ 3-4 ทุ่มยังสั่งงาน เป็นห่วงท่าน และนี่เป็นเหตุ ที่พวกเราทำงานถวายหัว เพราะผู้นำยังทำงานให้กับประชาชนไม่ได้ทำให้ตัวเอง มันแยกแยะออก หากใครทำเพื่อ ประโยชน์ตัวเองเมื่อไหร่ประโยชน์ก็ไม่เกิด อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องมีใครมาเสี้ยมพรรคร่วมรัฐบาล เพราะหากนายกฯและ

หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหนักแน่นเพียงพอ เรามีไลน์กลุ่มหนึ่งกัน เช็คอาการจากไลน์ได้ บางทีให้กำลังใจซึ่งกัน และกัน มีอะไรต้องการความร่วมมือก็คุยกัน มีตั้งหลายกลุ่ม กลุ่มซุบซิบนินทานายกก็มีที่ไม่มีนายกฯ มีกลุ่ม PM กลุ่มโค วิด เยอะแยะไปหมด แต่ทุกอย่างเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ แบ่งแยกกันได้ อะไรงานบริหาร อะไรงานนิติบัญญัติ อะไร เป็นเรื่องส่วนตัว เพราะแต่ละคนมีสถานะ เวลาอยู่ในบทบาทไหน ต้องแยกภารกิจของเราให้ถูก

เมื่อถามว่า ฝ่ายต่างๆ ต่างพูดว่า ไม่มีการยุบสภา แต่ทำไมกระแสข่าวนี้ออกมาตลอด มีความไม่พอใจ อะไรในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี ถ้ามีก็ในระดับพวกที่ไม่อยากให้เกิดความสงบ แต่สำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องนี้การทำงานเป็นไปอย่างปกติ ส่วนความคิดเห็นของลูก พรรคที่มีความแตกต่างกันบ้างนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเวลาเขาทำหน้าที่ สส.ถือเป็นอภิสิทธิ์ และส่วนตัวตน ยังมั่นใจในการทำงานของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐนาวานี้ ยังโอเค คลื่นลมไม่มี ฟ้าใส

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า เสถียรภาพรัฐบาลว่าทำงานต่อไปอีกปียังยากเลย นาย อนุทินกล่าวว่า ให้ถึงวันนั้นก่อน วันนี้โอเคอยู่ ทำงานหัวป่วน

เข้าอยู่กระทรวงสาธารณสุข บ่ายอยู่ทำเนียบฯ เพิ่มเต็มโต๊ะต้องนำข้อสั่งการของนายกฯ มาแจกจ่าย ดั่งนั้น หัวป่วนกันหมด

เมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภาท.จะยื่นในประเด็นใดบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า เรามีร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญของเราอยู่แล้ว ส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งนั้น ของ ภาท.ใบเดียว ยืนยันไม่มี 2 ใบ เสนอมาเราก็โหวตแบบใบ เดียวจะแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนเรื่องอำนาจ สว.ในการเลือกนายกฯที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล 5 ปีนั้น กว่าจะ แก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็ใกล้หมดพอดี เพราะตอนนี้ถือว่า อยู่ในช่วงครึ่งหลังแล้ว อย่างไรก็ตาม เท่าที่ดูเรื่องการแก้ไข รัฐธรรมนูญอีกเป็นปี เพราะหากยังเห็นไม่ตรงกันอยู่มันก็ไปเรื่อย หากยุบสภาก็ต้องดูว่า แต่ละพรรคทำเรื่องไพบาริ โหวตเสร็จหรือยัง เท่าที่ตรวจสอบดูยังไม่ถึงครึ่ง ดังนั้น อะไรที่ยังไม่ถึงเวลาคิดก็ยังไม่คิด การเมืองเปลี่ยนได้ตลอด ตอนนี้คิดเพียงแต่การทำงาน หาวัดชินโควิด-19 ให้พอ

6) ฟังจากปากอนุทินแล้ว ก็คงเห็นแล้วว่า หากยุทธศาสตร์วัคซีนยังไม่สำเร็จ รัฐบาลนี้ยังไม่ไปไหนแน่ และยุทธศาสตร์วัคซีนนี้ เป็นเดิมพันของทั้ง “ลุงตู่” และ “หมอหนู” ที่ต้องรอด ไม่ใช่ล้ม ก็ในเมื่อกระทรวงคมนาคมก็ ถูกตอตถูกตรวจอยู่ตลอดเวลา ทางด่วน ทางพิเศษ ทางรถไฟก็ถูกแฟนคลับลุงตู่กวาดไปกวาดว่าเป็นผลงานของนายกฯ ประยุทธ์ หมดแล้ว ยังมาเจอปัญหาเรื่องการประมุขรถไฟทางคู่สายเหนือ-อีสาน เข้าอีก กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬาที่หาความโดดเด่นไม่ได้ ทั้งๆ ที่ควรมียุทธศาสตร์สำคัญ ต้องนี้ก็ต้องลุ้นกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และอื่นๆ ที่ จะแซนด์บ็อกซ์ด้วยว่าจะเกิดหรือไม่เกิด แต่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศ การท่องเที่ยวในท้องถิ่นยังไม่เห็น วิสัยทัศน์หรือแผนงานใดๆ ออกมาเลยแถมเจอปัญหา “เสียบบัตรแทนกัน” ซึ่งถือเป็นพฤติกรรม “ระยำ” ที่ไม่ควรทำ ไม่ควรเกิด ประเดประดังไปเกิดที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งมี สส.นอกสภา เป็นนักกฎหมายมือฉมังอย่าง นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ จากพรรคประชาธิปัตย์คอยตรวจสอบอยู่ด้วย “เจ้เปี้ยะ” นาทิ รัชกิจประการ แม่งานและถุงเงินใหญ่แห่ง ภาคใต้จะไปต่อไหมมัย สำหรับภูมิใจไทยวิบากกรรมจึงผูกกรรมกันไว้กับ “วัคซีนและประยุทธ์” อย่างหนีไม่รอด

7) ดังนั้น จากนี้จนถึงสิ้นปี หรืออย่างเร็วก็คือเดือนตุลาคม ที่จะรู้แน่ๆ รัฐมีปัญญาจัดการฉีดวัคซีนให้ ประชาชนได้ก็เปอร์เซ็นต์ของประเทศ สำเร็จหรือล้มเหลว ยังไม่มีหรอก เรื่อง “ยุบสภา” ซึ่งเท่ากับเป็นใบเสร็จ หรือคำ รับสารภาพว่า “กูไม่ไหวแล้ว”

8) ต่อให้ต้องปล้ำผีลุก ปลุกผีนั่ง ขนาดไหนพล.อ.ประยุทธ์กับอนุทิน ก็ต้องทำทุกวิถีทางให้ยุทธศาสตร์ การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำเร็จ ไม่เช่นนั้นจะ “ตายหมู่” พอวัคซีนสำเร็จ ก็ต้องเริ่มต้นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ต่อ ก็เป็นงานร่วมของลุงตู่กับพรรคอนุทิน อีกอยู่ดี (กระทรวงการคลัง บวกกระทรวงการท่องเที่ยวฯ) เพราะขณะนี้ ดูเหมือนรัฐบาลฝากความหวังไว้ที่ “การเปิดการท่องเที่ยว”

9) ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังไม่ไปไหนหรอก รอ “แก้รัฐธรรมนูญ” ตามเงื่อนไขที่ยื่นไว้ก่อนเข้าร่วม รัฐบาลและยังชื่นใจกับแนวทาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

10) พรรคเพื่อไทย แม้อยู่ทวงงศ์ จรัสเสถียร จะไม่ว่าอายุบสภาก็แล้วเลือกตั้งด้วยกติกาเก่า พรรคเพื่อไทยก็ ยังชนะครับ,ชนะ แต่ตั้งรัฐบาลได้ไหม ในกติกาที่ยังไม่ได้แก้ จะผ่านด่านสว. กันได้หรือ ถ้ามจริง ๆ และเวลานี้ นอกจาก ขยายอารมณ์ “เปื้อนประยุทธ์” กับชุดผีทักษิณมาหากินกับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่มีข้อมูลคอร์รัปชันมากพอ จะเสนอใครเป็น “นายกฯ” ให้ว้าว!! คราวก่อนในสภา ยังเสนอ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” แข่งกับพล.อ.ประยุทธ์ เลย ไหนจะต้องถูกแบ่ง คะแนนจากพรรค “ไทยสร้างไทย” ของคุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์อีก ไหนจะเจอ “พลังดูด” ที่น่าจะย้ายพรรคกัน อุตลุดอีก ดังนั้น อย่าไถ่ “ราคาคุย” ให้มันสูงนัก

จึงเห็นด้วยกับนายณัฐวุฒิว่า ไปคาดคั้นรัฐบาล เรื่องแผนการจัดหา กระจาย และฉีดวัคซีนให้ประชาชน ให้ไวที่สุด จะดีกว่า

การเมืองขณะนี้ จะเป็นยังไงก็ “ช่างแม่ง” (ใครมีหน้าที่ตรวจสอบ ก็ช่วยกันตรวจสอบ ใครมีหน้าที่ บริหาร ก็จงเร่งใช้ความฉลาดมาบริหาร อย่าเล่นการเมืองกันมาก

ประชาชนต้องยังต้องการมี “ลมหายใจ” เพื่อจะได้คิดอ่านหาทางอยู่รอด หาทางทำกิน หาทางดูแล ครอบครัว เท่าที่จะมีทาง ซึ่งหากเราได้รัฐบาลที่มี “วิสัยทัศน์” ก็คงจะตอบเราได้ล่วงหน้าแล้ว ถึงแผนการเกษตรหลังโควิด การท่องเที่ยวหลังโควิด การจ้างงานหลังโควิด การศึกษาหลังโควิด รัฐสวัสดิการหลังโควิด การหารายได้เข้าประเทศ หลังโควิด ฯลฯ ซึ่งโควิดมันได้ “เปลี่ยนโลก-เปลี่ยนชีวิต” ไปมากแล้ว

จะมัวแต่พิธีไฟโรแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปวันๆ โดยไม่มีแผนการแบบที่เคยเห่อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ให้เห็นบ้างหรือไง

เอาแค่ประชาชนคนไทย จะรอดพ้นปีนี้ ชนิดไม่ติดเชื้อตาย หรือไม่อดตาย ก็เอาคำตอบมา “เป็น ความหวัง” ให้ประชาชนให้ได้กันก่อนเถอะ ได้ไหม?!?!?

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/columnist/48032>

สัญญาณบอก

ลิขิต จงสกุล

13 มิ.ย. 2564 05:06 น.



ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้หลังจากไล่รัฐบาลให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งไม่ได้ผล ก็ต้องเดินแผนใหม่ด้วยยุทธวิธี “ตัดวงจรอำนาจ” ทุกอณู เริ่มจากให้ประชาธิปไตย ภูมิใจไทยถอนตัวลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไม่ให้เสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ คือไร้เสถียรภาพ ไม่นั่นคง ซึ่งทั้ง 2 พรรคนี้หากถามความในใจก็อยากจะทำอย่างนั้นอยู่หรอก แต่ความเป็นจริงทางการเมืองก็ได้แค่สะใจฝ่ายค้าน เท่านั้น

เพราะยังไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวง แม้จะบอกว่าพร้อมเลือกตั้งวางตัวบุคคลที่จะลงสมัครทั่วประเทศเอาไว้แล้ว ก็แค่เกทับกันเท่านั้น ประชาธิปัตย์นั้นต้องยอมรับว่ายังมีความไม่ลงรอยกันภายใน เนื่องจากความเห็นที่ต่างกันโดยเฉพาะการเข้าร่วมรัฐบาล แต่ผู้บริหารปัจจุบันเห็นว่าเข้าร่วมรัฐบาลจะดีกว่าเนื่องจากมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียง-หาคะแนนนิยมให้พรรคฟื้นขึ้นมาได้ถึงตอนนี้บอกได้แค่ว่าพอจะเอาตัวรอดได้บ้างภูมิใจไทยอีกพรรคหนึ่งที่เริ่มมาดีมีอนาคตหวังจะเป็น “ดาวรุ่ง” พุ่งแรงถึงขั้นชิงเก้าอี้ผู้นำประเทศด้วยคนหนึ่ง เทียบชั้นกับ “บิ๊กตู” ด้วยซ้ำไป

แต่พอมาเจอ “วัคซีน” โควิด-19 รอบที่ 3 แทบจะไปไม่เป็นคะแนนนำอยู่ดีๆ กลับลดฮวบฮาบลงไปอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะความที่ยัง “ไม่นิ่ง” พอที่จะขึ้นมาอยู่ในระดับนี้

เวลาที่เหลือก่อนจะครบเทอมหรือหากมีการตัดสินใจ “ยุบสภา” ซึ่งแน่นอนว่าจะให้โควิด-19 สยบลงไปก่อนหน้านี้แหละ...

ที่น่าจับตาคงเป็นพรรคใหญ่อย่างพลังประชารัฐในฐานะแกนนำร่วมรัฐบาลและยังคุมอำนาจรัฐเอาไว้ทั้งหมด ที่สามารถกำหนดชะตากรรมทางการเมืองทั้งระบบได้

แต่ดูเหมือนว่าจะยังมีปัญหาภายในที่ยังไม่ลงตัว โดยเฉพาะล่าสุดการจัดประชุมสามัญประจำปีพรรค ที่เลื่อนมาเนื่องมาจากปัญหาโควิด-19 และความไม่ลงตัวในตำแหน่งเลขาธิการพรรค

ล่าสุดมีการยืนยันว่าจะประชุมกันในวันที่ 18 มิ.ย.64 ที่ขอนแก่นแต่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคบอกกว่ายังไม่รู้
ก่อนจะถึงวันประชุมคงจะมีการเจรจาให้เรียบร้อยก่อน
แน่นอนว่าปัญหาในพลังประชารัฐนั้น หากเจรจากันได้เรียบร้อยก็จะเป็นมิติสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองเร็ว-ช้าได้
เพราะมีความพร้อมทุกอย่างอยู่แล้ว
การแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะชนวนที่จะเป็นเหตุนำมาอ้างได้ล่าสุดประชาธิปัตย์เสนอให้แก้ไข 7 ประเด็น
ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือตัดอำนาจ ส.ว. แต่ของพลังประชารัฐที่เสนอไปแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้
แค่ประเด็นเดียวก็ยุ่งเป็น “ฝอยขีดหม้อ” แล้ว!!!
“ลิขิต จงสกุล”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2114076>

เทลิทอล์ค

นับถอยหลัง "รัฐบาลบิ๊กตุ๋" มหาภาพย์เกมอำนาจระอุ
อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น.



สิ่งที่ต้องถามกลับไปว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา บวกกับอีก 1 ปีที่เหลืออยู่ ตามที่ “บิ๊กตุ๋” ส่งสัญญาณนั้น ประเทศชาติ และประชาชนคนไทย ได้อะไรจากมหาภาพย์เกมอำนาจในครั้งนี้

ผ่านไปแล้วสำหรับการพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ภายหลังสภาฯลงมติให้ความเห็นชอบด้วยเสียง 270 : 196 เสียง

ท่ามกลางกระแสข่าวลือยุบสภา เพื่อตัดชองน้อยหนีนเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปิดทางไม่ให้เกิดการล้างกลไก นั่งร้านอำนาจในรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะกับที่ก่อนหน้านี้ “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พูดในที่ประชุมกรม.ส่งสัญญาณว่า รัฐมนตรีทุกกระทรวงให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ อย่างมัวแต่ทะเลาะกัน ช่วยกันแก้ปัญหาให้สำเร็จ...เพราะรัฐบาลเหลือเวลาแค่ปีเดียว เดี่ยวก็ต้องแยกย้ายกันแล้ว

ซึ่งนัยยะที่หลุดออกมากลางวงประชุม กรม. เช่นนี้ ก็นำไปสู่การตีความได้ว่า “รัฐบาลบิ๊กตุ๋” มีการปิดหมุดเตรียมยุบสภา โดยจะอยู่ไม่ครบเทอม 4 ปี เพราะหากนับอายุของรัฐบาลปัจจุบันเพิ่งจะมีอายุ 1 ปี 9 เดือน หากรัฐบาลเหลือเวลาอีกแค่ 1 ปี ตามที่ “บิ๊กตุ๋” ประกาศไว้ ก็หมายความว่า “รัฐบาลบิ๊กตุ๋” จะต้องยุบสภาก่อนเป่าเค้กวันเกิดรัฐบาลปีที่ 3

ขณะที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กลับออกมาบอกในทำนองว่า ถ้ายังไม่ครบเทอมก็ยังไม่มื่ออะไร เหมือนส่งสัญญาณว่ารัฐบาลนี้จะยังอยู่ครบเทอม 4 ปี

จากเรื่องที่เกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้อนุมิตีทางการเมืองที่คุกรุ่นอยู่แต่เดิม เพิ่มตึกรังความร้อนแรงจนลุกเป็นไฟ เพราะสะท้อนความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะในตัวผู้นำอย่าง “บิ๊กตุ๋” ที่ปรี๊ดแตกควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ระหว่างการชี้แจงในห้องประชุมสภา จนมีการ “ฟาดวงฟาดงา” สวนกลับฝ่ายค้าน

หากจะประเมินสถานการณ์ที่ทำให้ “บิ๊กตุ๋” ถึงขั้นยอมประกาศกำหนดอายุรัฐบาลก่อนจะครบชวบเทอม นั้น อาจจะมีหลายเหตุปัจจัยด้วยกัน

ทั้ง ปัจจัยเรื่องการบริหารจัดการโควิด-19 ล้มเหลวซ้ำซาก ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดที่ไม่สามารถระงับยับยั้งได้ ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อสูงเกินหลัก 2 พันคนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเริ่มขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ด้านการบริหารจัดการวัคซีน ก็เป็นไปด้วยความอึมครึม ซบซ้อนซ่อนเงื่อน จากผลพวงของการแทงมั่วตัวเดียว โดยมุ่งจัดหาวัคซีนเพียงยี่ห้อเดียว แม้ที่ผ่านมาจะมีการจัดหาวัคซีนมาเสริม แต่จนถึงวันนี้ปริมาณวัคซีนที่มีในประเทศ กลับยังไม่สอดคล้องกับความต้องการวัคซีนของคนทั้งประเทศ จนทำให้เกิดภาพที่เร่งจัดหาวัคซีนจากหลายยี่ห้อเพิ่มเติมอย่างสับสนอลหม่าน

ท่ามกลางความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลให้ดึงเหลวลงไปทุกขณะ และยิ่งกลายเป็นการซ้ำเติมวิกฤติเข้าไปอีก เมื่อ “บิ๊กตุ๋” แสดงท่าทีไม่มีความเชื่อมั่นใจตัวเองออกมาให้เห็น

นอกจากนั้นยังมี ปัจจัยจากสถานการณ์ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่แทบจะเรียกได้ว่าครบทุกรัฐชาติ ทั้งร้อย ร้าว ลาง ร้าย หลุมลึก และการเล่นสองหน้า โดยบรรดา ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล พรรคภูมิใจไทย-พรรคประชาธิปัตย์ ที่ต่างพากันลุกขึ้นอภิปรายรุมถล่ม พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ชนิดที่ว่าพัดไม่เลิกพาดไม่ยั้ง แม้อ่อนหน้านี้ “บิ๊กตุ๋” จะส่งสัญญาณผ่านหัวหน้าพรรคไปเตือนสมาชิกพรรคเกี่ยวกับการอภิปรายที่โจมตีรัฐบาล แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล ขณะที่บรรดาหัวหน้าพรรคกลับเป็น “หนึ่งคนละม้วน” เพราะยังคงเล่นบทกอดคอกกลมเกลียวหวานชื่นกันดังเดิม

และอีกปัจจัยสำคัญอย่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำแบบกู่ไม่กลับ โอกาสที่จะทำให้ฟื้นตัวทั้งระบบภายในช่วงเวลา 1-2 เดือน โดยอาศัยการหว่านเม็ดเงินกระตุ้นแบบประเดี๋ยวประด๋าว ตามที่รัฐบาลคาดหวังนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ จึงอาจทำให้ “บิ๊กตุ๋” เกิดอาการจิตตกจากโจทย์เศรษฐกิจที่แก้ไม่ตก

ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ “บิ๊กตุ๋” ประกาศลดอายุรัฐบาลกลางท่อมก็เป็นได้ แต่คำถามต่อไปคือ ทำไม่ถึงต้องรอ 1 ปี?

ทั้งนี้ “บิ๊กตุ๋” อาจประเมินได้ว่า ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากนี้ หรือช่วงเดือน มิ.ย. 2565 สถานการณ์โควิด-19 อาจจะระบดไปเรื่อยๆ จนคนไทย “ชินไปเอง” เหมือนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ที่ยอดติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตสูงอย่างต่อเนื่อง หรืออีกทางหนึ่งคือสถานการณ์โควิด-19 อาจจะคลี่คลายไปได้ ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการฉีดวัคซีน หรืออาจจะเกิดจากเวลาที่ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี และในตอนนั้น อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะสมเจาะกับเงินเยียววางเงินกว่า 300,000 ล้านบาท ที่ได้จากการกู้เงิน กำลังถูกหว่านกระจายลงไปทั่วประเทศอีกครั้ง ซึ่งหากสมการลงตัวอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ความนิยมของ “รัฐบาลบิ๊กตุ๋” ฟื้นกลับคืนมาได้ในระดับหนึ่ง

ซึ่งจากภาพลักษณ์ “ชาตานตุ๋” ก็จะสามารถมาเป็น “พ่อพระตุ๋” ได้อย่างง่ายดาย และด้วยปัจจัยคนไทยลืมนง่าย ก็จะทำให้ประชาชนหันกลับมาอวย “ลุงตุ๋” กันเหมือนเดิม และเมื่อคะแนนนิยมอยู่ในระดับที่ “บิ๊กที่อปู้ท” มั่นใจได้ว่าคะแนนนิยมมากพอที่จะสู้ศึกเลือกตั้ง การยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่(ภายใต้กติกาเดิม) ก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกมกุ่มอำนาจของ “บิ๊กที่อปู้ท”

นอกจากนั้น “บิ๊กตุ๋” อาจประเมินแล้วว่า ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากนี้ กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้าน กำลังจะเริ่มเดินเกมอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องที่เป็นปัญหาทั้งหมดได้ทันเวลา ดังนั้นรัฐบาลอาจจะโยนข้อเสนอกแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องบัตรเลือกตั้งและการโละระบบไพรมารีโหวต ซึ่งจะทำให้ทุกพรรคการเมืองได้ประโยชน์ขึ้นมาเป็นตัวล่อเป้า เพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญในส่วนดังกล่าวเสร็จได้ภายใน 1 ปี แต่ยังคงขมวดปมนั่งร้านอำนาจไว้ดังเดิม โดยเฉพาะ 250 ส.ว.

หากถึงเวลาที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องการเลือกตั้งสำเร็จแล้ว การยุบสภาเพื่อล้มกระดานแล้วเลือกตั้งใหม่ ภายใต้กติกาใหม่ แต่ภายใต้เงื่อนไขที่ “บิ๊กตุ๋” ยังมี 250 ส.ว.คอยเป็นกองหนุนเหมือนเดิม ซึ่งหากสมการนี้ลงตัว ก็อาจเข้าทางเกมกุ่มอำนาจของ “บิ๊กที่อปู้ท” อีกเช่นกัน

และอีกปัจจัยหนึ่งคือการทอดเวลา 1 ปีก่อนยุบสภา ก็เพื่อให้มีเวลาสำหรับการปรับทัพพรรคพลังประชาชน และพรรคสำรอง เพื่อเตรียมผนวกเป็นนั่งร้านอำนาจหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไป ซึ่งก็ต้องจับตาดูในการประชุมพรรคพลังประชาชนรัฐ ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ หาก “กลุ่ม 3 ช.” ได้เข้ามาคุมอำนาจในพรรคพลังประชาชนตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ก็อาจจะเกิดการปรับทัพกันยกใหญ่

งานนี้ถ้าเกิดการเลือกตั้งขึ้นจริง ประเทศก็จะกลับเข้าสู่เกมการเมืองแบบชั่วคราวอีกครั้ง เพราะหากเปิดสนามเลือกตั้ง ก็ยังคงเป็นการขบเคี้ยวทางการเมืองระหว่าง “กลุ่ม 3 ป.” และ “โหน่ง-ยิ่งลักษณ์” ดังเดิม แม้ในระยะหลังจะเห็นถึงความพยายามทอดสะพานเชื่อมสัมพันธ์ ซึ่งสะท้อนผ่านบทบาทของพรรคเพื่อไทยในการอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ ที่ตีกริความเผ็ดร้อนลดลงไปพอสมควร แต่สุดท้ายการจะเชื่อมความสัมพันธ์ของสองชั่วคราวทางการเมืองในช่วงนี้คงจะเป็นไปได้ยาก แต่สุดท้ายการที่ “โหน่ง” จะเอาชนะ “สุตรมีชัย” ที่ลือคกกลไกอำนาจเอาไว้ เบ็ดเสร็จภายใต้เกมกุมอำนาจของ “กลุ่ม 3 ป.” คงจะเป็นไปได้ยาก

ดังนั้นสุดท้ายแล้ว “กลุ่ม 3 ป.” ก็ยังคงมีแต้มต่อในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะเกมการเมืองหลังจากนี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หากยังไม่เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของ 250 ส.ว. มือที่กุมอำนาจอยู่ ก็ยังคงเป็นมือของ “กลุ่ม 3 ป.” ดังเดิม

และเมื่อถึงเวลานั้นหากคะแนนนิยมของรัฐบาลกลับมาจากการหว่านเมล็ดเงินเยียวยากันแบบเต็มไม้เต็มมือ ก็เท่ากับว่า “บิ๊กตุ๋” ได้รับการ “ชุบตัวทางการเมือง” และอาจจะยังคงเป็นตัวเลือกที่กลับมาเป็นนายกฯได้อีกครั้ง

ดังนั้นสิ่งที่ต้องถามกลับไปว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา บวกกับอีก 1 ปีที่เหลืออยู่ ตามที่ “บิ๊กตุ๋” ส่งสัญญาณนั้น ประเทศชาติ และประชาชนคนไทย ได้อะไรจากมหากาพย์เกมอำนาจในครั้งนี้

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/849493>

หน้า 3 วิเคราะห์ : รัฐบาล นั้บถอยหลัง พปชร. จัดทัพ เตรียมพร้อม เลือกตั้ง
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 - 10:13 น.



หน้า 3 วิเคราะห์ : รัฐบาล นั้บถอยหลัง พปชร. จัดทัพ เตรียมพร้อม เลือกตั้ง

เมื่อกระแสข่าวที่ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งผลงานก่อนหมดวาระ แพร่กระจายออกมา

คล้ายส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกำลังนั้บถอยหลัง

อาจจะเป็นการ “ถอยหลัง” เข้าสู่ช่วง 2 ปีสุดท้ายก่อนรัฐบาลครบวาระในปี 2566

หรืออาจจะเป็นการ “ยุบสภา” ทันทีเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์มีความพร้อม

แม้สัญญาณดังกล่าวจะถูกตีความว่า เป็นเสียงขู่พรรคร่วมรัฐบาลให้อยู่ในแถว

แต่มองอีกมุมก็เป็นไปได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์เองก็กำลังตระเตรียมการ

เตรียมกลับมาเป็นนายกฯอีกสมัย

การเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่มีสัญญาณมาเรื่อยๆหลังจากรัฐสภาล้มญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตัวเองผ่านวาระ 2 มากับมือด้วยการโหวตคว่ำ พรรคพลังประชารัฐก็เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้ง

คราวนี้แก้ไขในประเด็นการเลือกตั้ง ไม่แต่ต้องอำนาจ ส.ว.ที่สามารถร่วมโหวตเลือกนายกฯด้วย

ตอกย้ำเจตนาว่า พรรคพลังประชารัฐมั่นใจในการเป็นพรรคใหญ่ จึงแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดความได้เปรียบของพรรคเล็ก และยังคงไม่เด็ดใช้เสียง 250 ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี

ปูทางแบบเบอร์ด้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์อีกรอบ ถ้าต้องการจะกลับมา

สัญญาณต่อมาที่คมชัด คือ กระแสข่าวประชุมพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 18 มิถุนายน ที่จังหวัดขอนแก่น

มีกระแสข่าวว่า เป้าหมายการประชุมใหญ่คือปรับเปลี่ยนทีมบริหาร ผลักดันให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรคแทน นายอนุชา นาคาศัย

กระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ยังมีเสียงปฏิเสธจากแกนนำ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่าไม่มีวาระดังกล่าว แต่ก็จับตาสัมภาษณ์ว่า ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรค

ขณะที่นายอนุชาเองบอกว่า ทุกอย่างแล้วแต่ พล.อ.ประวิตร

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีใครยืนยันเรื่องวาระการประชุม แต่ดูเหมือนความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรกลับถูกจับตามองนายอนุชา และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ แม้จะบอกว่าเข้าพบเรื่องงานในหน้าที่รัฐมนตรี

แต่จับสัญญาณจากนายสมศักดิ์ที่แสดงความคิดเห็นถึงการประชุมพรรค

มีเค้าลางว่ากระแสเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในพลังประชารัฐน่าจะเป็นจริง

นายสมศักดิ์ตอบคำถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคว่า “มีคนพยายามทำให้เกิดข่าว”

และ...

“ถ้ามาอยู่เรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องในพรรคมากไป อยากเป็นโน่นเป็นนี่ อาจเสียงานในภาพรวม

“อยากให้หนักการเมืองสังวรไว้ว่าประชาชนมองเราอยู่ อย่าคิดว่าวันนี้เราเดินได้สบายอยู่กับสิ่งที่ เป็นอำนาจ แล้วทำให้ ท่านสบาย

“ขอเรียนว่า สิ่งที่ทำในวันนี้จะสะท้อนในวันเลือกตั้ง ฝ่ายที่เป็นคู่แข่งเรา เขาจะเอามาโจมตีเราไม่ยั้ง”

สำหรับพรรคพลังประชารัฐ ถือเป็นพรรคใหม่ที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังการเลือกตั้งปี 2562

จากยุคของ นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ

ก่อเกิดมุ้งเล็กในพรรคใหญ่ มีการต่อสู้กันระหว่าง “กลุ่ม 4 กุมาร” กับ “กลุ่มสามมิตร”

การต่อสู้กันจบลงโดยนายอุตตม และกลุ่ม 4 กุมาร ขอลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเปิดทางให้มีการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ

ผลัดกันให้ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้า และนายอนุชา เป็นเลขาธิการพรรค

กลุ่มสามมิตรได้บริหารพรรค และขยับเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีในที่สุด

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐแล้ว แต่แนวปะทะภายในพรรคยังไม่จบ เพราะไม่นานได้เกิด

กระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง “3 ช.” หมายถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการ ปะทะ “3 ว.” หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ

นำสังเกตว่า 3 ช. นั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยจากพรรคพลังประชารัฐ ในสาย พล.อ.ประวิตร ขณะที่ 3 ว. เป็นรัฐมนตรีว่าการ จากพรรคพลังประชารัฐ แต่อยู่ในกลุ่มสามมิตร

แม้ว่าภายหลังกลุ่ม 4 ว. จะรวมถึง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งอยู่ในฟากฝั่ง พล.อ.

ประวิตรมาร่วม แต่แนวปะทะระหว่าง 3 ช. กับ 3 ว. ก็ยังคงแรงกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา

ภายหลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาด กระแสที่เป็นข่าวขัดแย้งขาดหาย

กระทั่งเกิดกระแสข่าวการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐอีกครั้ง

เค้าลางความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐก็อุบัติขึ้นอีกครั้ง

เหตุการณ์คล้ายๆ กับตอนก่อดันกลุ่ม 4 กุมาร

พรรคพลังประชารัฐจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในหรือไม่ต้องติดตามวันที่ 18 มิถุนายน

ติดตามผลการประชุมใหญ่ของพรรค

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยผลการลงมติของที่ประชุมคือการเปลี่ยนแปลงเลขาธิการพรรค

เปลี่ยนจากนายอนุชาไปเป็น ร.อ.ธรรมนัสตามกระแสข่าว

แสดงว่า พล.อ.ประวิตรมีเจตนาจะให้คนในสายจัดการบริหารพรรคก่อนเลือกตั้ง

หากมีการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารก็อาจจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรี

หากการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปเช่นนี้ เท่ากับว่าพรรคพลังประชารัฐเริ่มจัดทัพ

ตระเตรียมการสำหรับการเลือกตั้ง

ยิ่งเมื่อสลับฟังสัญญาณจาก พล.อ.ประยุทธ์ที่บอกให้รัฐมนตรีเร่งผลงานออกมาในเวลาที่เหลือ

ยิ่งพรรคพลังประชารัฐผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนกฎกติกาการเลือกตั้ง
ยิ่งเกิดกระแสปรับเปลี่ยนทีมบริหารของพรรคพลังประชารัฐในการประชุมใหญ่พรรคครั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 18
มิถุนายนนี้
ยิ่งตอกย้ำว่า พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร กำลังเตรียมอีกครั้ง
เตรียมการนับถอยหลังรัฐบาลชุดปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งภายหลังการอยู่ครบวาระ 4 ปี ตามที่ พล.อ.ประวิตรลั่นวาจาเอาไว้
หรือการเลือกตั้งภายหลังการยุบสภา ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง
ทุกอย่างต้องพร้อม
การสืบทอดอำนาจยังต้องดำเนินต่อไป

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2771636

รายงานหน้า 2 : จับกระแส ‘บิกตุ’ ส่งสัญญาณ ‘ยุบสภา’
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 - 12:02 น.



หมายเหตุ – ความเห็นนักวิชาการ-นักธุรกิจ กรณีกระแสข่าวร้อนแรงในช่วงนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาจประกาศยุบสภาเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่



โอพาร์ ถิ่นบางเตียว
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สังเกตจากสถานการณ์การเมืองและองค์การพหุรัฐบาลตอนนี้ ผมคิดว่าถ้าจะยุบสภามีปัจจัยมาจากการจัดการปัญหาโควิด-19 ถ้าเราจัดการการฉีดวัคซีน หรือสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้รัฐบาลมีการประเมินการยุบสภา เพราะการยุบสภามันคือระบบการเมืองภายใต้ระบบรัฐสภา อำนาจอยู่ที่ นายกรัฐมนตรี จะมีการประเมินสถานการณ์ว่า ถ้าอยู่ต่อไปจนครบวาระ 4 ปี ก็อาจจะดีในการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง แต่หากอยู่ต่อไปแล้วต้องเผชิญวิกฤตอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้น ถ้าตัดสินใจยุบสภาในช่วงที่ตัวเองได้เปรียบที่สุดจะทำให้กลับมาใช้อำนาจอีกครั้ง

แต่เมื่อพูดถึงอำนาจที่จะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาได้เปรียบอีกครั้งหลังยุบสภา จะพบว่า มีเงื่อนไขโครงสร้างรัฐธรรมนูญปี '60 ที่ฝ่ายค้านแทบจะไม่สามารถทำอะไรได้ในกระบวนการของฝ่ายค้าน มติที่จะเรียกร้องให้การเอาวุฒิสภาออกมีความเลื่อนลอย แต่อย่างที่เราทราบ ส.ว.ไม่มีทางลดอำนาจตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเป็นกติกาสำคัญ ถ้ามีการแก้ก็ต้องแก้ตามร่างของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่แก้เพื่อให้รัฐบาลกระชับอำนาจให้มากขึ้น

ถ้าเราดูทิศทางการเมืองของพรรคการเมืองทั้งหลาย แม้ว่าจะดูเหมือนระหองระแหง สั่นคลอน แต่ท้ายที่สุด การตัดสินใจยกมือโหวต พ.ร.บ.กู้เงิน หรือ พ.ร.บ.งบฯ ปี '65 พบว่าพรรคการเมืองค่อนข้างมีเสถียรภาพอยู่พอสมควร แต่ที่มีการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์ก็เกิดจากการขัดแย้งกันในแง่ผลประโยชน์ส่วนตัว

ประการต่อมาคือ พรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเริ่มมีบรรยากาศสูงเท่า หรือ ส.ส.พรรคเพื่อไทยบางคนเริ่มไม่อภิปรายงบประมาณอย่างเต็มศักยภาพ เสมือนว่ามีนัยยะทางการเมือง หรืออาจจะเป็นการต่อรองในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการ ในวาระที่ 2 และอาจจะคิดไปถึงจำนวนงบประมาณที่ได้รับในพื้นที่ของตัวเอง

แต่เมื่อพูดถึงบรรยากาศสูงเท่าคงหนีไม่พ้นพรรคที่กระทบหนักสุดคือ พรรคก้าวไกล กล่าวคือ พรรคก้าวไกลสร้างอุดมคติทางการเมือง แต่เวลาทำงานจริงเขาทำงานแบบนักการเมืองยุคเดิม ที่สำคัญคือแกนนำอย่าง คุณพิธา หลายครั้งการลงมติก็มีนัยยะแปลกๆ เช่น ก่อนหน้านี้ก็อ้างว่ากบฏเสียที่ไม่ลงมติให้ธรรมนัส หรือล่าสุดก็บอกป่วย

ผมเข้าใจว่าอุบัติเหตุก็เกิดได้ แต่การเป็นแกนนำพรรค การส่งสัญญาณแบบนี้มันมีนัยยะบางอย่าง เพราะสมาชิกพรรคหลายคนอาจจะเห็นทิศทางแล้วว่า ยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลนั้นผิด เพราะไปเล่นในประเด็นที่สังคมไทยยังไม่พร้อมจะเล่น บรรยากาศเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมด ถ้าไปต่อประมาณปีเศษๆ นายกรัฐมนตรีก็ต้องช่วงชิงความได้เปรียบในการ “ยุบสภา” เพื่อให้พรรคพลังประชารัฐกลับมาใช้อำนาจในช่วงที่ตัวเองได้เปรียบ

แม้ว่าทางออกของเมืองช่วงนี้ประชาชนอาจจะเรียกร้องให้ยุบสภา แต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้น เป็นเพียงการพอกขาว ในฐานะที่ผมทำงานท้องถิ่น ปัจจัยที่อาจทำให้พรรค พปชร.กลับมาใช้อำนาจ กล่าวคือ คนอาจจะไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้ แต่ประชาชนยังรู้สึกไว้วางใจ ส.ส.ในจังหวัดของเขา แต่เผชิญ ส.ส.ที่เขาไว้ใจอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล ปัจจัยนี้ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อได้ ยังมีเรื่องของคนที่ไม่ได้ชอบรัฐบาลชุดนี้ แต่ก็ไม่ชอบวิธีการล้มรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านเหมือนกัน คนรู้สึกว่ามีวาระซ่อนเร้น

ประเด็นสำคัญคือ รัฐบาลต้องจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนและสื่อสารความจริง เรื่องความเชื่อมั่นต่อวัคซีน เพราะความเชื่อมั่นต่อวัคซีนในตอนี้กระจัดกระจายมาก และถูกขยายต่อในแง่การต่อรองทางการเมือง ทำให้กระบวนการจัดการโควิดไปต่อไม่ได้ และก็กระทบต่อกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย ถึงแม้จะใช้เงินกู้ 5 แสนล้านบาทจัดการ แต่ถ้ายังไม่เกิดความเชื่อมั่น เศรษฐกิจก็ฟื้นฟูต่อไม่ได้

สุดท้ายนี้ ทางออกของปัญหาสังคมไทยตอนนี้ ต้องพูดเรื่องที่มีผลประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ผมค่อนข้าง งง กับพรรคฝ่ายค้านในการยื่นข้อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ทั้งหมดที่พูดคือการสร้างกติกาก่อนช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองทั้งสิ้น ฝ่ายค้านมอง ส.ว.เป็นอุปสรรค เพราะเห็นว่าถ้าไม่มี ส.ว.ตัวเองก็มีโอกาส พักหลังมานี้ ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ได้พูดอะไรที่เป็นปัญหาโครงสร้างทางสังคม หมกมุ่นอยู่กับการจะมีหรือไม่มี ส.ว. แต่ไม่ได้พูดเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเลย ส่วนตัวคิดว่าทางออกที่แท้จริง คือการสร้างเศรษฐกิจจากรากฐานของประชาชน และมีกระบวนการกระจายอำนาจท้องถิ่น อาจจะมีข้อเสนอที่สังคมนิยมไปนิด แต่ก็ป็นรากฐานในการสร้างสังคมที่ดี



เศวต เวียนทอง

อาจารย์สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มจร วิทยาเขตล้านนา

แนวโน้มการยุบสภาผู้แทนราษฎรหลังรัฐบาลผ่านพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ว่า ส่วนตัวเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ยาก เพราะรัฐบาลยังไม่พร้อมและเหลือเวลาบริหารอีก 1 ปี ก่อนครบวาระยังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อยู่ ดังนั้น ต้องวางฐานการเมือง เครือข่ายให้เข้มแข็งกว่าเดิม และยังมีอำนาจอยู่ในมือเพื่อเตรียมเลือกตั้งสมัยหน้าไม่ใช่อยุบสภาทันที เพราะอาจเสียเปรียบฝ่ายค้านได้ที่ประชาชนสนับสนุนมากขึ้น

โอกาสยุบสภาเลือกตั้งใหม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน คือพรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งกันมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะอำนาจและผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว สังเกตได้จากการจัดซื้อวัคซีนฉีดให้ประชาชนกว่า 70 ล้านคนงบประมาณกว่า 50,000 ล้านบาท ที่อำนาจและการบริหารจัดการอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว ไม่ใช่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ถูกโจมตี และเกิดงูเห่าในสภา การโหวตลงมติพรรคร่วมรัฐบาลไม่เป็นเอกภาพ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลได้

นอกจากนี้ พรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรคคือ ภท. ประชาธิปัตย์ (ปชป.) และชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เสนอยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญปี'60 เพื่อแก้ไขที่มาของ ส.ว. 250 คน เพื่อเรียกคะแนนนิยมก่อนเลือกตั้งใหม่ โดยอาศัยสถานการณ์การเมืองเป็นเครื่องมือชิงมวลชนจากพรรคพลังประชาชน (พปชร.) และฝ่ายค้าน

เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังบริหารและครองอำนาจจนครบวาระ 4 ปี ไม่ยุบสภาง่ายๆ จนกว่าจัดการพรรคร่วมรัฐบาลให้กลับมาเข้าแถวไม่ออกนอกทางอีก พร้อมจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์พรรคร่วมให้ลงตัว รวมทั้งทำลายความน่าเชื่อถือ หรือเขี่ยฝ่ายค้านออกจากวงจรการเมืองไปพร้อมกัน ก่อนจัดเลือกตั้งใหม่ เพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วินิจฉัยคดีที่มีผู้ร้องยุบพรรคเพื่อไทย (พท.) กรณีนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เขียนจดหมายและทำคลิปสนับสนุนนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อ้ง เป็นนายก อบจ.เชียงใหม่ จนนายพิชัยได้รับเลือกเป็นนายกสมัยแรก ถ้า กกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบ พท.จะเป็นการส่งสัญญาณให้ พล.อ.ประยุทธ์ยุบสภา จัดเลือกตั้งใหม่ทันที เพราะได้กำจัดคู่แข่งแล้ว รัฐบาลและพปชร.ได้เปรียบทางการเมืองเหนือกว่าทุกพรรคแล้ว โอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งจึงมีสูง



ปิยณัฐ สร้อยคำ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผ่านมา ส่วนตัวมองว่าล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด หากเป็นการเมืองในสถานการณ์ปกตินี้ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำมาสู่การยุบสภา แต่เนื่องจากปัญหาของประเทศในปัจจุบัน การยุบสภาขณะนี้จึงไม่สมควรอย่างยิ่ง

รัฐบาลควรมุ่งทุ่มเทสรรพกำลังและใช้ความสามารถที่มีบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด เนื่องจากการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งกระบวนการและภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องนำมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก แทนที่งบประมาณดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาโควิดและเศรษฐกิจที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ต้องดำเนินการในขณะนี้คือการเดินไปข้างหน้า บริหารรัฐบาลจนครบวาระ แล้วค่อยให้ประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งถัดไป ไม่ควรยุบสภาในขณะนี้ นอกจากนี้ ควรลดการแบ่งฝ่าย ผนึกกำลังตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ส่งเทียบเชิญบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถที่สามารถบริหารจัดการประเทศมาร่วมงาน แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะอยู่คนละขั้วตรงข้ามก็ตาม ควรทำเรื่องนี้โดยด่วนเพื่อไม่ให้งบประมาณที่รัฐบาลกู้เพิ่มเติมอีก 5 แสนล้านบาท ไปอยู่ในโครงการหรือยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขวิกฤตของประเทศอย่างแท้จริง ไม่ตกอยู่เพียงในเงาของกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

นอกจากนี้ การยุบสภาภายหลังผ่านร่างงบประมาณ 2565 มองว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่สวนทางกับความต้องการของประเทศ งบประมาณพื้นฐานที่ควรเร่งรัดและนำมาดำเนินการเป็นอันดับแรกคืองบประมาณการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ แต่เมื่อมองกลับมาถึงงบประมาณปี 2565 จะพบว่าอาจเป็นกับดักระเบิดเพื่อรอรัฐบาลใหม่ งบประมาณกลับถูกถ่ายเทไปในจุดที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

ส่วนกระแส “งูเห่า” หรือการเคลื่อนไหวนอกสภานั้น บ้านเมืองยังวิกฤตอยู่ ขณะนี้ประเทศต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วน การตั้งเป้าโจมตีในส่วนของการย้ายพรรค หรือ ส.ส.งูเห่า หรือการออกมาเคลื่อนไหวนั้น อาจจะไม่ใช่สถานการณ์ที่เหมาะสมมากนัก ส่วนตัวยังคงเชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้ประชาชนจะจดจำ และการเลือกตั้งครั้งถัดไปจะเป็นบทพิสูจน์ว่าสมัชชาผู้แทนคนนี้นั้นสมควรที่จะได้คะแนนเสียงเพื่อเป็นผู้แทนประชาชนอีกหรือไม่



วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

กระแสข่าวการยุบสภา หากเกิดขึ้นจริงอาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอยู่บ้างต้องดูว่ากระบวนการในการยุบสภาเป็นอย่างไร แต่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองย่อมมีผลกระทบอยู่แล้วหากทุกอย่างไม่ราบรื่น อีกทั้งต้องดูที่ความเข้าใจของประชาชน แต่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะยุบสภาหรือไม่ ในมุมมองของภาคธุรกิจ สถานการณ์การเมืองในปี 2564 ยังไม่รุนแรงถึงต้องยุบสภา เพราะเรื่องที่สำคัญตอนนี้คือ การเร่งฉีดวัคซีนไม่ให้เกิดการระลอก เป็นจังหวะที่ต้องกักตัวโควิด-19 เพราะไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐบาลชุดใดที่จะมีการเปลี่ยนผ่านก็ต้องเน้นเรื่องนี้ก่อนเช่นกัน คาดการณ์ว่าจะยังไม่เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น เพราะต้องเน้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและโควิด-19 ก่อน

ส่วนแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลเริ่มไปในทิศทางที่เข้าใจความจริงมากขึ้นว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น แต่ยังพูดคำว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้ไม่เต็มปาก เพราะยังอยู่ในช่วงของการพยายามกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอยู่ เนื่องจากการแพร่ระบาดในรอบนี้ทำให้หลายฝ่ายเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของเศรษฐกิจ ทำให้กำลังซื้อหายหมดเลย ส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าใช้เงิน กระทั่งถึงเศรษฐกิจที่ไม่มีการหมุนเวียน แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็โดนกระทบไปหมด

ดังนั้น แผนในระยะสั้น เมื่อรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้ว แผนฟื้นฟูต่างๆ ก็ต้องตามมาด้วย โจทย์คือทำอะไรให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ได้ตอนนี้ได้หายใจได้คล่องขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเงินต่างๆ ต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนได้ทันที ส่วนแผนในระยะกลางต้องมีการสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ ฟื้นตัวและกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ และแผนระยะยาว การดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศให้เข้ามาเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอีกทางหนึ่งได้

ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกเหนือจากฉีดวัคซีนคือ ภาคการส่งออกจากประเทศคู่ค้าที่เริ่มมีการสั่งซื้อเข้ามา วัตถุดิบจากจำนวนวัตถุดิบต่างๆ ที่เริ่มขาดแคลน เพราะมีความต้องการใช้พร้อมกันในหลายประเทศ อีกสัญญาณหนึ่งที่คาดการณ์ไว้ ในช่วงไตรมาสที่ 3/2564 คือเรื่องการสั่งซื้อหรือยอดส่งออกที่อาจจะมากขึ้น แต่แต่ละประเทศที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเริ่มมองไปถึงช่วงปลายปี หรือช่วงที่มีเทศกาลเฉลิมฉลองแล้ว ซึ่งจะทำให้มีการใช้จ่ายที่มากขึ้น เป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ แต่ยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคอยู่คือ เรื่องค่าระวางเรือที่สูง และตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน

มั่นใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ถ้าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นปิดท่าเรือหรือปิดสนามบิน แต่เรื่องที่จะได้รับผลกระทบ

การเมืองในประเทศมีความรุนแรงขึ้นคือ เรื่องการลงทุน เพราะจะกระทบต่อการเดินทางเข้าออกประเทศ หากรุนแรงถึงขั้นหลายประเทศประกาศงดให้เดินทางเข้าประเทศไทย ถ้าเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2772911